

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดิตราชการ

ด้วย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดิตราชการ

จึงมอบหมายให้ นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำ

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอรายงาน

การประชุมต่อที่ประชุมเพื่อให้การรับรอง

ประธาน

เพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามที่ประชุมได้มีมติและอนุมัติให้ดำเนินการ

จึงขอให้ท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดการประชุม หากมีข้อผิดพลาดหรือไม่ตรง

ตามที่เสนอให้แก้ไขก่อนที่จะรับรอง

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน

๒๕๖๒

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

### ๓.๑ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

#### คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๒ วาระ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบการดำเนินการตามมติ กศจ.จำนวน ๒๒ วาระ

### ๓.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

๓.๒.๑ เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

#### คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รับทราบ การยื่นหนังสือขอตัวแทนกลุ่มพิทักษ์สิทธิครูจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นตัวแทนของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ และเป็นตัวแทนของข้าราชการครูที่ส่งผลงานตามหลักเกณฑ์ ว.๒๑/๒๕๖๐ จำนวน ๗๓ ราย ได้มายื่นหนังสือที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กรณีเกิดความคับข้องใจในข้อสังเกตของคณะกรรมการที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยอนุกรรมการและเลขานุการได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่าได้ชี้แจงต่อตัวแทนกลุ่มพิทักษ์สิทธิครูจังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบแล้วว่าตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำเรียนต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตรวจสอบระดับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแล้ว ผลปรากฏว่าคณะกรรมการดังกล่าว ได้ให้ข้อสังเกตว่าผลงานของข้าราชการครูที่นำเสนอเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ขาดเอกสารในการตรวจสอบ จึงขออนุมัติต่อที่ประชุม ขอหารือไป ก.ค.ศ.ในรายที่เอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และยังขาดเอกสารในการตรวจสอบ กศจ.จะสามารถขอเอกสารเพิ่มเติม ได้หรือไม่ โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ได้แจ้งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช หารือไป ก.ค.ศ.แล้ว และได้้นำเรียนเพิ่มเติมต่อที่ประชุม กรณีประเด็นต่าง ๆ ที่ตัวแทนกลุ่มพิทักษ์สิทธิครูจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความคับข้องใจ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงไปแล้ว ดังนี้

๑. กรณี ประเด็นคู่มือการประเมินฯ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะ และเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ว.๒๑/๒๕๖๐ มีหลายชุด ซึ่งแต่ละชุดมีข้อความบางประเด็นไม่ตรงกัน คณะกรรมการใช้คู่มือการประเมินชุดใดในการตรวจสอบ ส่วนผู้ดำรงตำแหน่งครูที่ยื่นคำขอฯ นั้น ได้ยื่นคู่มือการประเมินชุดสำนักงาน ก.ค.ศ.เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ทุกประการ โดยได้ชี้แจงว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้คู่มือที่ ก.ค.ศ.ได้ประกาศให้ใช้ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/๑๘๕ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในการตรวจสอบ และถึงแม้ ก.ค.ศ.จะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในคู่มือ แต่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระหลักในการตรวจสอบแต่อย่างใด

๒. กรณีประเด็นการขอเอกสารเพิ่มเติม วันแต่งตั้ง และประเด็นการขาดเอกสารในการตรวจสอบ คือ เอกสารอะไร เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งครูที่ยื่นคำขอได้ส่งเอกสารประกอบคำขอต่อผู้บริหารสถานศึกษา อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งการขอเอกสารและหลักฐานใหม่เสมือนหนึ่งว่าเป็นการประเมินทับซ้อนกับผู้ที่มีหน้าที่ ประเมินใช้หรือไม่ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แต่งตั้งตรวจสอบ แล้ว ปรากฏว่าหลายรายการเอกสารยังไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ ซึ่งตามหลักเกณฑ์ ว.๒๑/๒๕๖๐ ได้กำหนด ไว้ว่าให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐานตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่ส่งมาให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ สำหรับวันแต่งตั้งได้หารือไป ก.ค.ศ.ตามมติ ที่ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ โดยเอกสาร หลักฐานที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เช่น ผู้ส่งฯ หลายราย ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ไปรับรองเอกสาร หลักฐานของข้าราชการครู ที่ส่งผลงานตามหลักเกณฑ์ ว.๒๑/๒๕๖๐ ที่ตนเองไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้น, ข้าราชการครูผู้ส่งผลงานได้รับรอง เอกสารหลักฐานของตนเองโดยผู้อำนวยการโรงเรียนไม่ได้ให้การรับรอง, ตัวชี้วัดและระดับคุณภาพของผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ค่าระดับคะแนนที่ได้ไม่มีเอกสารให้ตรวจสอบ เป็นต้น

๓. กรณีประเด็นในภาพรวมของข้อสังเกตของคณะกรรมการพบว่ามีการดำเนินการที่เอื้อผลประโยชน์ต่อ ผู้ดำรงตำแหน่งครูที่ยื่นคำขอบางกลุ่ม โดยมีกรรมการที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่งตั้ง บางคนเป็นพี่เลี้ยง ได้ชี้แจงว่าในการดำเนินการตรวจสอบคณะกรรมการที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นครศรีธรรมราช แต่งตั้ง ไม่ได้ดำเนินการประเมิน แต่ได้ดำเนินการตรวจสอบในรูปของคณะกรรมการ และไม่ได้ ตรวจสอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตนเองเคยตรวจสอบไว้ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๔. กรณีประเด็น ตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ ว ๒๑/๒๕๖๐ ช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านนั้นเป็นการ เยียวยาให้กับผู้ยื่นคำขอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมาก่อนวันที่หลักเกณฑ์ประกาศใช้ ซึ่งเป็นการประเมินที่สอดคล้อง กับสภาพความเป็นจริงของการปฏิบัติงานของข้าราชการครูปัจจุบัน ได้ชี้แจงว่า ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.๒๑/๒๕๖๐ ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และ คู่มือการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน โดยให้ดำเนินการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการโดยเคร่งครัด หากภายหลัง ตรวจสอบพบว่าการดำเนินการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ หรือมีการดำเนินการที่มีข้อบกพร่อง ใดๆ ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

๕. และตามหลักเกณฑ์ ว.๒๑/๒๕๖๐ กำหนดว่า กรณีที่ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติการดำเนินการ ให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา ซึ่งที่ประชุม กศจ.นครสวรรค์ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ได้แจ้งให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช หารือไป ก.ค.ศ.แล้ว โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นครศรีธรรมราชได้ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขึ้นไปติดตามเรื่องนี้ แล้ว ผลการหารือเป็นประการใด จะนำแจ้ง ที่ประชุม กศจ.เพื่อพิจารณา ต่อไป

### ๓.๒.๒ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค

#### คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รับทราบ มติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๓ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีคำวินิจฉัยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามข้อ ๓(๔) ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามข้อ ๙(๔) ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดใหม่และให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามหลักการและวิธีการที่ได้กำหนดไว้เดิม

๓.๒.๓ ขอยกเลิกการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
นครศรีธรรมราช ไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

#### คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รับทราบการขอยกเลิกการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในสาขาวิชาเอกดนตรีสากล จำนวน ๑ อัตรา ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดเป็นสาขาขาดแคลน และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาไม่ได้กำหนดเป็นสาขาขาดแคลน และให้บุคคลดังกล่าวมาขึ้นบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังเดิม

๓.๒.๔ เรื่อง ขอยกเลิกการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
นครศรีธรรมราช ไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ตำแหน่งครูผู้ช่วย

#### คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รับทราบการขอยกเลิกการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในสาขาวิชาเอกการเงินและการบัญชี จำนวน ๑ อัตรา และสาขาวิชาเอกดนตรีสากล จำนวน ๑ อัตรา ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดเป็นสาขาขาดแคลน และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตไม่ได้กำหนดเป็นสาขาขาดแคลน และให้บุคคลดังกล่าวมาขึ้นบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังเดิม

**๓.๒.๕ เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีพิเศษ**

**คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช**

รับทราบ ผลการพิจารณาของ ก.ค.ศ. มีมติไม่อนุมัติให้ นางสาวสุวลักษณ์ เกิดมณี ย้ายกรณีพิเศษเป็นการเฉพาะรายได้ เนื่องจากเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติในการยื่นคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙) ทั้งนี้ หากเป็นการแก้ไขปัญหาเหตุผลความจำเป็นของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้อยู่ในอำนาจของส่วนราชการต้นสังกัด และ กศจ. โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๔ พิจารณาการใช้ตำแหน่งเลขที่ ๔๙๔๒ โรงเรียนท่าศาลา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด เสนอ กศจ. เพื่อพิจารณา ต่อไป

**๓.๒.๖ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ  
บุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช**

รับทราบผลการพิจารณาของ ก.ค.ศ. มีมติไม่อนุมัติให้รับโอน นางสาวหฤทัย หมื่นรักษ์ ตำแหน่งครู อันดับ คศ.๑ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี เทศบาลเมืองภูเก็ต มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดจันดี ตำแหน่งเลขที่ ๕๒๖๐ วิชาเอกภาษาไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๒ เนื่องจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด นครศรีธรรมราช มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑ กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย รอบบรรจุและแต่งตั้งอีก จำนวน ๖๖ ราย โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๒ พิจารณาการใช้ตำแหน่งเลขที่ ๕๒๖๐ โรงเรียนวัดจันดี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด เสนอ กศจ. เพื่อพิจารณา ต่อไป

๓.๒.๗ เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รับทราบแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนด้านอาชีวศึกษา รายละเอียด ดังนี้

วิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัด รัฐบาล จำนวน ๑๑ โรงเรียน

ที่	สถานศึกษา	ระดับ	ประเภทวิชา	สาขางาน	แผนรับ	รับไว้	
๑	วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช	ประกาศนียบัตร เตรียมอาชีวศึกษา			๔๐	๔๐	
		ปวช.	พ ณี ช ก ร ร ม / บริหารธุรกิจ	การบัญชี	๒๔๐	๒๐๒	
		การตลาด		๘๐	๗๗		
		การเลขานุการ		๔๐	๔๓		
		การจัดการ สนง.		๔๐	๓๗		
		ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป		๒๐	๒๔		
		ธุรกิจค้าปลีกร้าน สะดวกซื้อ		๒๐	๑๙		
		คอมพิวเตอร์ธุรกิจ		๙๐	๑๑๕		
		ภาษาต่างประเทศ		๑๕	๑๑		
		คหกรรม	แฟชั่นดีไซน์	๒๐	๙		
			เสื้อผ้าแฟชั่น	๒๐	๖		
			อาหารและโภชนาการ	๑๖๐	๑๕๘		
			ธุรกิจดอกไม้และงาน ประดิษฐ์	๒๐	๑๐		
			การจัดการคหกรรม เพื่อการโรงแรม	๔๐	๔๖		
		อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว	การโรงแรม	๑๒๐	๑๒๒		
			การโรงแรม (MEP)	๓๐	๒๔		
			การท่องเที่ยว	๔๐	๑๙		
		เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร	เทคโนโลยีสารสนเทศ	๘๐	๒๙		
		รวม				๑๐๙๕	๒๙

ที่	สถานศึกษา	ระดับ	ประเภทวิชา	สาขางาน	แผนรับ	รับไว้			
๑	วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช	ปวส.	พณิชยการ/บริหารธุรกิจ	การบัญชี	๒๑๕	๑๘๓			
				การบัญชี	๔๐	๒๕			
				การตลาด	๘๐	๔๙			
				การเลขานุการ	๔๐	๑๒			
				การเลขานุการ(ทวิ)	๒๐	๑๗			
				คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	๑๒๐	๙๔			
				ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ	๒๐	๙			
				ภาษาต่างประเทศธุรกิจ	๓๐	๑๘			
				การจัดการโลจิสติกส์	๓๕	๓๕			
				การจัดการทั่วไป	๓๕	๓๖			
				การจัดการ สนง.	๔๐	๒๐			
			คหกรรม	เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ	๒๐	๖			
				เทคโนโลยีออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ	๒๐	๕			
				อาหารและโภชนาการ	๙๐	๑๐๖			
				การประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ	๒๐	๑๘			
				การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์	๒๐	๑๓			
				การจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม	๒๐	๒๑			
			อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	บริการอาหารและเครื่องดื่ม	๑๖๐	๑๕๑			
				บริการบนเรือสำราญ	๒๐	๑๕			
				การท่องเที่ยว	๔๐	๓๙			
			เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เทคโนโลยีสารสนเทศ	๔๑	๓๑			
					๑๑๔๕	๙๐๙			
			รวม					๑๑๔๕	๙๐๙

ที่	สถานศึกษา	ระดับ	ประเภทวิชา	สาขางาน	แผนรับ	รับไว้
๒	วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี	ปวช.	อุตสาหกรรม	ช่างยนต์	๓๐	๓๐
				ช่างไฟฟ้ากำลัง	๒๐	๒๑
				ช่างอิเล็กทรอนิกส์	๑๐	๐
			พ ณี ช ย ก ร ร ม / บริหารธุรกิจ	การบัญชี	๑๐	๖
				คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	๑๐	๑๐
			อุ ต ส า ห ก ร ร ม ท่องเที่ยว	การโรงแรม	๑๕	๑๙
				ปวส.	พ ณี ช ก ร ร ม / บริหารธุรกิจ	การบัญชี
		คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	๕			๘
		อุตสาหกรรม	เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์		๑๐	๑๐
			เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ		๑๐	๑๑
			อิเล็กทรอนิกส์		๕	๐
		อุ ต ส า ห ก ร ร ม ท่องเที่ยว	บริการอาหารและเครื่องดื่ม	๑๐	๕	
			รวม	๑๔๐	๑๒๐	
		๓	วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช	ปวช.	ช่างยนต์	ยานยนต์
ยานยนต์(ทวิภาคี)	๔๐					๖๘
ตัวถังและสีรถยนต์(ทวิภาคี)	๔๐					๓๐
ช่างกลโรงงาน	เครื่องมือกล				๘๐	๖๐
	เครื่องมือกล(ทวิภาคี)				๔๐	๔๐
ช่างโลหะการ	ผลิตภัณฑ์				๔๐	๓๑
ช่างไฟฟ้ากำลัง	ไฟฟ้ากำลัง				๑๖๐	๒๑๘
ช่างอิเล็กทรอนิกส์	อิเล็กทรอนิกส์				๘๐	๑๒๐
	อิเล็กทรอนิกส์(ทวิภาคี)				๔๐	๐
ช่างก่อสร้าง	ก่อสร้าง				๑๒๐	๑๒๑
ช่างโยธา	โยธา				๑๒๐	๑๕๗
อุตสาหกรรมยาง	อุตสาหกรรมยาง				๔๐	๐
เมคคาทรอนิกส์	เมคคาทรอนิกส์				๔๐	๓๔
เทคโนโลยีสารสนเทศ	เทคโนโลยีสารสนเทศ				๘๐	๘๒
รวม					๑๐๔๐	๑๑๓๙



ที่	สถานศึกษา	ระดับ	ประเภทวิชา	สาขางาน	แผนรับ	รับไว้
๓	วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช	ปวส.	เทคนิคเครื่องมือกล	เทคนิคยานยนต์	๘๐	๘๖
				เทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี)	๔๐	๔๔
				เทคนิคยานยนต์(ม.๖/ต่างสาขา)	๔๐	๓๖
				เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์(ทวิภาคี)	๒๐	๑๔
			เทคนิคการผลิต	เครื่องมือกล	๓๒	๒๙
				เครื่องมือกล(ม.๖/ต่างสาขา)	๑๖	๑๐
				แม่พิมพ์โลหะ(ทวิภาคี)	๓๒	๓๓
			เทคนิคโลหะ	เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์	๒๐	๑๕
			ไฟฟ้า	ไฟฟ้าควบคุม	๔๐	๔๓
				ไฟฟ้าควบคุม(ม.๖/ต่างสาขา)	๒๐	๑๖
				ไฟฟ้ากำลัง	๔๐	๔๗
				ไฟฟ้ากำลัง(ทวิภาคี)	๒๐	๔๒
				ไฟฟ้ากำลัง(ม.๖/ต่างสาขา)	๔๐	๒๘
				เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม	๒๐	๑๕
			เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุง	เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขน	๔๐	๑๙
			อิเล็กทรอนิกส์	อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม	๘๐	๘๒
				อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม	๒๐	๐
			เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์อาร์อแวร์	๒๐	๐
			ช่างก่อสร้าง	การก่อสร้าง	๔๐	๔๗
				การก่อสร้าง(ทวิภาคี)	๔๐	๒๔
				การก่อสร้าง (ม.๖/ต่างสาขา)	๒๐	๒๑

ที่	สถานศึกษา	ระดับ	ประเภทวิชา	สาขางาน	แผนรับ	รับไว้
๓	วิทยาลัยเทคนิค นครศรีธรรมราช	ปวส.	ช่างโยธา	โยธา	๔๐	๔๘
				โยธา (ทวิภาคี)	๒๐	๒๓
			เทคโนโลยียาง	เทคโนโลยียาง(ทวิภาคี)	๒๐	๐
			เมคคาทรอนิกส์และ หุ่นยนต์	เมคคาทรอนิกส์และ หุ่นยนต์(ทวิภาคี)	๒๐	๗
			เทคโนโลยีสารสนเทศ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	๔๐	๔๑
				เทคโนโลยีสารสนเทศ (ม. ๖/ต่างสาขา)	๔๐	๑๗
		รวม		๙๐๐	๗๘๗	
		ปริญญาตรี	เทคโนโลยียานยนต์	เทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)	๒๐	๑๗
			เทคโนโลยีไฟฟ้า	เทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)	๔๐	๓๓
			รวม		๖๐	๕๐
๔	วษท.นครศรีธรรมราช	ปวช.	เกษตรกรรม	เกษตรศาสตร์	๑๑๐	๗๔
			พณิชยกรรม	พณิชยการ	๖๐	๔๔
		ปวส.	เกษตรกรรม	พืชศาสตร์	๑๐	๑๐
				สัตวศาสตร์	๑๐	๑
				อุตสาหกรรมเกษตร	๑๐	๐
				ช่างกลเกษตร	๑๐	๐
		ประมง	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	๑๐	๓	
		บริหารธุรกิจ	การบัญชี	๑๐	๔	
			การตลาด	๑๐	๑	
			คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	๑๐	๘	
		รวม		๒๕๐	๑๔๕	

ที่	สถานศึกษา	ระดับ	ประเภทวิชา	สาขางาน	แผนรับ	รับไว้	
๕	วิทยาลัยสารพัดช่าง	ปวช.	อุตสาหกรรม	ยานยนต์	๖๕	๖๔	
				ไฟฟ้ากำลัง	๘๐	๙๐	
				อิเล็กทรอนิกส์	๑๕	๘	
				เทคนิคคอมพิวเตอร์	๑๐	๓	
			พณิชยกรรม	การบัญชี	๑๐	๕	
				การตลาด	๑๐	๒๐	
		อุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยว	การโรงแรม	๒๕	๒๓		
			ปวส.	อุตสาหกรรม	ไฟฟ้ากำลัง	๑๕	๑๘
		คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์			๑๐	๕	
		บริหารธุรกิจ		การบัญชี	๑๐	๓	
				ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป	๑๐	๗	
		อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว		บริการอาหารและเครื่องดื่ม	๑๕	๑๗	
		รวม		๒๗๕	๒๖๓		
๖	วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม นครศรีธรรมราช	ปวช.	ศิลปกรรม	ศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและ เครื่องประดับ	๓๐	๑๔	
				จิตรศิลป์	๓๐	๑๖	
				คอมพิวเตอร์กราฟิก	๔๕	๑๑	
				การออกแบบ	๒๐	๕	
				การถ่ายภาพและวิดิทัศน์	๑๕	๔	
			พณิชยกรรม	การบัญชี	๔๕	๗	
				การตลาด	๒๐	๓	
			รวม		๒๐๕	๖๐	
			ปวส.	ศิลปกรรม	ศิลปกรรมรูปพรรณและ เครื่องประดับ	๒๒	๔
					จิตรศิลป์	๑๕	๓
		คอมพิวเตอร์กราฟิก			๑๕	๓	
		การออกแบบนิเทศศิลป์			๑๐	๑	
		บริหารธุรกิจ		การบัญชี	๔๕	๗	
				การตลาด	๓๐	๕	
				การจัดการธุรกิจค้าปลีก	๑๕	๒	
		เทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร		เทคโนโลยีสารสนเทศ	๓๗	๙	
		รวม			๑๘๙	๓๔	

ที่	สถานศึกษา	ระดับ	ประเภทวิชา	สาขางาน	แผนรับ	รับไว้
๗	วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร	ปวช.	อุตสาหกรรม	ยานยนต์	๖๐	๗๔
				ไฟฟ้ากำลัง	๔๐	๔๖
				อิเล็กทรอนิกส์	๒๐	๘
				ก่อสร้าง	๑๐	๑๗
			พ ณี ช ย ก ร ร ม / บริหารธุรกิจ	การบัญชี	๒๐	๑๕
				การตลาด	๑๐	๖
				คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	๒๐	๑๗
			ประมง	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	๑๐	๑๑
			อุ ต ส า ห ก ร ร ม ท่องเที่ยว	การโรงแรม	๒๐	๒๐
			ปวช.(ทวิ ภาคี)	อุตสาหกรรม	จักรยานยนต์และเครื่องยนต์ เล็ก	๒๐
		รวม				
		ปวส.	อุตสาหกรรม	เทคนิคยานยนต์	๒๐	๓๒
				เครื่องทำความเย็นและปรับ อากาศ	๒๐	๒๘
				อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม	๒๐	๔
			พ า ณี ช ย ก ร ร ม / บริหารธุรกิจ	การบัญชี	๑๐	๗
				การตลาด	๒๐	๑๒
				คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	๒๐	๒๓
				การจัดการคลังสินค้า	๑๐	๒
			อุ ต ส า ห ก ร ร ม ท่องเที่ยว	บริการอาหารและเครื่องดื่ม	๑๐	๒
		รวม		๓๖๐	๓๔๒	
๘	วิทยาลัยเทคนิคสิชล	ปวช.	อุตสาหกรรม	ยานยนต์	๔๐	๓๙
				ยานยนต์(ทวิภาคี)	๔๐	๔๑
				เครื่องมือกล	๓๐	๔๐
				ผลิตภัณฑ์	๒๐	๒๑
				ไฟฟ้ากำลัง	๔๐	๔๐
				อิเล็กทรอนิกส์	๓๐	๑๓
				การก่อสร้าง	๒๐	๒๓
		พณิชยกรรม	การบัญชี	๓๐	๒๓	
			คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	๓๐	๒๐	
		การโรงแรมและการ ท่องเที่ยว	การโรงแรม (MEP)	๔๐	๓๒	
		รวม		๓๒๐	๒๙๒	

ที่	สถานศึกษา	ระดับ	ประเภทวิชา	สาขางาน	แผนรับ	รับไว้
๘	วิทยาลัยเทคนิคสีชล	ปวส.	อุตสาหกรรม	เทคนิคยานยนต์	๒๐	๓๓
				เครื่องมือกล	๑๕	๑๓
				เทคโนโลยีงานเชื่อม โครงสร้าง	๑๕	๖
				ไฟฟ้ากำลัง	๒๐	๓๓
				อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม	๑๕	๑๕
				ก่อสร้าง	๑๕	๘
			พัฒนยกรรม	การบัญชี	๑๕	๑๗
				คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	๑๕	๑๙
			การโรงแรมและการ ท่องเที่ยว	การบริการอาหารและ เครื่องดื่ม	๑๕	๑๕
			รวม		๑๔๕	๑๕๙
๙	วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง	ปวช.	อุตสาหกรรม	ยานยนต์	๒๔๐	๒๖๔
				ไฟฟ้ากำลัง	๑๒๐	๑๐๗
				อิเล็กทรอนิกส์	๔๐	๔๗
				ก่อสร้าง	๔๐	๔๖
			อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว	ท่องเที่ยว	๔๐	๒๖
				การโรงแรม	๘๐	๖๕
			พัฒนยกรรม	บัญชี	๑๒๐	๗๐
				คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	๑๒๐	๘๕
			รวม		๘๐๐	๗๑๐
			ปวส.	อุตสาหกรรม	เทคนิคยานยนต์	๔๐
		เทคนิคยานยนต์(ทวิ)			๔๐	๓๕
		เทคนิคซ่อมตัวถังและสี รถยนต์			๒๐	๑๔
		ไฟฟ้าควบคุม (ทวิ)			๔๐	๓๔
		อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม			๒๐	๑๘
		ก่อสร้าง			๒๐	๑๕
		อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว		การท่องเที่ยว	๒๐	๙
				บริการอาหารและเครื่องดื่ม	๒๐	๓๗
		บริหารธุรกิจ		การบัญชี	๔๐	๗๕
				การบัญชี (ทวิ)	๒๐	๐
			คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	๔๐	๖๕	
รวม		๓๒๐	๓๔๓			

ที่	สถานศึกษา	ระดับ	ประเภทวิชา	สาขางาน	แผนรับ	รับไว้
๑๐	วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช	ปวช.	อุตสาหกรรม	ยานยนต์	๖๐	๕๐
				ยานยนต์(ทวิภาคี)	๔๐	๕๒
				ตัวถังและสีรถยนต์(ทวิภาคี)	๒๐	๔
				ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	๒๐	๑๒
				ไฟฟ้ากำลัง	๖๐	๔๖
				อิเล็กทรอนิกส์	๑๕	๕
				ก่อสร้าง	๑๕	๑๗
			พาณิชยกรรม	การบัญชี	๑๐	๑๒
				การตลาด	๑๐	๖
			คหกรรม	อาหารและโภชนาการ	๑๕	๖
			ประมง	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	๑๐	๖
			อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	การโรงแรม (ทวิภาคี)	๑๕	๑๙
			เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เทคโนโลยีสารสนเทศ	๒๐	๙
		รวม		๓๑๐	๒๔๔	
		ปวส.	อุตสาหกรรม	เทคนิคยานยนต์	๒๐	๐
				เทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี)	๒๐	๓๓
				เครื่องมือกล (ทวิภาคี)	๑๕	๕
				เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ	๑๐	๐
				ไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี)	๒๐	๑๑
				อิเลคทรอนิกส์อุตสาหกรรม	๑๐	๗
				ก่อสร้าง	๑๕	๖
			บริหารธุรกิจ	การบัญชี (ทวิภาคี)	๑๐	๒
				การตลาด (ทวิภาคี)	๑๐	๔
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี)		๑๐	๔		
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทวิภาคี)		๒๐	๑๑		
รวม			๑๖๐	๘๓		

ที่	สถานศึกษา	ระดับ	ประเภทวิชา	สาขางาน	แผนรับ	รับไว้
๑๑	วิทยาลัยเทคโนโลยีและ อุตสาหกรรมการต่อเรือ นครศรีธรรมราช	ปวช.	อุตสาหกรรม	ยานยนต์	๘๐	๕๗
				เครื่องมือกล	๖๔	๕๕
				โครงสร้าง	๔๐	๑๘
				ไฟฟ้ากำลัง	๘๐	๕๗
				อิเล็กทรอนิกส์	๔๐	๑๒
				ต่อเรือไม้และไฟเบอร์กลาส	๔๐	๘
			พาณิชยกรรม	การจัดการโลจิสติกส์	๒๐	๙
			รวม		๓๖๔	๒๑๖
		ปวส.	อุตสาหกรรม	เทคนิคเครื่องกลเรือ (ทวิภาคี)	๑๐๐	๘๘
				เครื่องมือกล (ทวิภาคี)	๔๘	๓๔
				แม่พิมพ์โลหะ	๑๖	๐
				เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้าง โลหะ (ทวิภาคี)	๒๐	๙
				ไฟฟ้าควบคุม	๖๐	๓๘
				เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม (ทวิภาคี)	๔๐	๑๓
				เทคโนโลยีการต่อเรือ(ทวิภาคี)	๒๐	๗
				บริหารธุรกิจ	การจัดการการขนส่ง	๖๐
		รวม		๓๖๔	๒๒๑	
		ป.ตรี	อุตสาหกรรม	เทคโนโลยีเครื่องกลเรือ (ทล.บ)	๒๐	๘
				รวม	๒๐	๘

## วิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัด เอกชน จำนวน ๑๔ โรง

ที่	สถานศึกษา	ระดับ	ประเภทวิชา	สาขางาน	แผนรับ	รับไว้
๑	วิทยาลัยเทคนิครุกิจบัณฑิต	ปวช.	อุตสาหกรรม	ช่างยนต์	๔๐	๑๙
				ช่างไฟฟ้ากำลัง	๔๐	๑๓
			พาณิชยกรรม	การบัญชี	๔๐	๒๒
			รวม		๑๒๐	๕๔
		ปวส.	อุตสาหกรรม	เทคนิคยานยนต์	๔๐	๒
			บริหารธุรกิจ	การบัญชี	๔๐	๑
รวม			๘๐	๓		
๒	วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร	ปวช.	พาณิชยกรรม	การบัญชี	๐	๐
				คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	๔๒	๙
				ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ(ทวิภาคี)	๕๓	๔๒
			เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เทคโนโลยีสารสนเทศ	๒๑	๐
			อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว	การโรงแรม	๓๒	๘
			อุตสาหกรรม	ไฟฟ้ากำลัง	๒๑	๓
				ยานยนต์ (ทวิภาคี)	๔๒	๙
				จักรยานยนต์ และ เครื่องยนต์เล็ก อเนกประสงค์ (ทวิภาคี)	๒๑	๒
				ตัวถังและสีรถยนต์ (ทวิภาคี)	๒๑	๐
		รวม		๒๕๓	๗๓	
		ปวส.	พาณิชยกรรม	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	๔๒	๑๓
				ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ (ทวิภาคี)	๕๓	๒๕
				ธุรกิจค้าปลีกภัตตาคาร ร้านอาหาร (ทวิภาคี)	๔๒	๐
			อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว	การโรงแรม	๔๒	๙
			เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เทคโนโลยีสารสนเทศ	๒๑	๐
อุตสาหกรรม	เครื่องทำความเย็นและ ปรับอากาศ		๒๑	๐		
	เทคนิคเครื่องกล	๒๑	๑๘			
รวม		๒๔๒	๖๕			



ที่	สถานศึกษา	ระดับ	ประเภทวิชา	สาขางาน	แผนรับ	รับไว้
๓	วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์	ปวช.	อุตสาหกรรม	ช่างยนต์	๙๐	๒๔
				ช่างไฟฟ้ากำลัง	๙๐	๑๐
			พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	๙๐	๑๓
				การบัญชี	๙๐	๔
		รวม		๓๖๐	๕๑	
		ปวส.	อุตสาหกรรม	เทคนิคเครื่องกล	๙๐	๗
				ช่างไฟฟ้ากำลัง	๙๐	๕
			พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ	การบัญชี	๙๐	๕
รวม	๒๗๐			๑๗		
๔	ประทีปศาสน์พาณิชย์การ	ปวช.	พาณิชยกรรม	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	๔๕	๓๗
				การบัญชี	๔๕	๒๓
		อุตสาหกรรม	ไฟฟ้ากำลัง	๔๕	๔๕	
			รวม	๑๓๕	๑๐๕	
๕	วิทยาลัยอาชีวศึกษานคร พาณิชย์การ	ปวช.	พาณิชยกรรม	คอมพิวเตอร์	๗๐	๑
				อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	การโรงแรม	๗๐
		ปวส.	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	การโรงแรม	๗๐	๒
				บริหารธุรกิจ	การตลาด	๓๕
			คอมพิวเตอร์		๗๐	๑
		รวม	๓๑๕	๗		
๖	วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร	ปวช.	อุตสาหกรรม	สถาปัตยกรรม	๔๕	๙
				การก่อสร้าง	๔๕	๑๑
				ช่างยนต์	๙๐	๘๙
				ช่างกลโรงงาน	๔๕	๑๐
			พาณิชยกรรม	การบัญชี	๔๕	๓๒
				การตลาด	๔๕	๑๐
			อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	การโรงแรม	๔๕	๔๐
		รวม	๓๖๐	๒๐๑		
		ปวส.	อุตสาหกรรม	สถาปัตยกรรม	๒๐	๒
				การโยธา	๒๐	๙
				ช่างยนต์	๒๐	๙
				เทคนิคการผลิต	๒๐	๑
			พาณิชยกรรม	การบัญชี	๒๐	๗
				การตลาด	๒๐	๐
คอมพิวเตอร์	๒๐			๑๔		
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	การโรงแรม	๒๐	๔			
รวม	๑๖๐	๔๓				

ที่	สถานศึกษา	ระดับ	ประเภทวิชา	สาขางาน	แผนรับ	รับไว้
๗	วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตร พาณิชย์การ	ปวช.	พาณิชยกรรม	การบัญชี	๓๐	๑๖
				การตลาด	๓๐	๑๗
				คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	๓๐	๓๑
			รวม	๙๐	๖๔	
๘	พาณิชย์การทุ่งสง	ปวช.	พาณิชยกรรม	การบัญชี	๔๐	๓๐
				การตลาด	๔๐	๐
				คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	๔๐	๒๒
			อุตสาหกรรม การ ท่องเที่ยว	การโรงแรม	๒๕	๑๙
		รวม	๑๔๕	๗๑		
		ปวส.	บริหารธุรกิจ	การบัญชี	๓๕	๑๐
				การตลาด	๓๕	๑๒
				คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	๓๐	๑๐
		รวม	๑๐๐	๓๒		
		๙	วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)	ปวช.	อุตสาหกรรม	ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้ากำลัง	๑๕					๓
ช่างอิเล็กทรอนิกส์	๑๕					๕
พาณิชยกรรมบริหารธุรกิจ	การบัญชี				๒๐	๒๕
	การตลาด				๒๐	๗
	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ				๒๐	๒๙
คหกรรม	อาหารและโภชนาการ				๑๐	๗
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	การโรงแรม				๒๐	๕๒
รวม	๑๕๐				๑๕๑	
ปวส.	อุตสาหกรรม				เทคนิคเครื่องกล	๑๐
				เทคนิคเครื่องกล(ทวิภาคี)	๑๐	๕
				ไฟฟ้า (ทวิภาคี)	๕	๔
				ไฟฟ้า	๕	๔
				อิเลคทรอนิกส์ (ทวิภาคี)	๑๐	๒
	พาณิชยกรรมบริหารธุรกิจ			การบัญชี	๑๐	๑๓
				การตลาด(ทวิภาคี)	๑๐	๗
				คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)	๑๐	๐
	คหกรรม			อาหารและโภชนาการ	๑๐	๕
	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว			การโรงแรม (ทวิภาคี)	๒๐	๑๑
เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร	เทคโนโลยีสารสนเทศ			๑๐	๑๔	
รวม	๑๑๐	๘๒				

ที่	สถานศึกษา	ระดับ	ประเภทวิชา	สาขางาน	แผนรับ	รับไว้
๑๐	วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพ่อง	ปวช.	พณิชยการ	การบัญชี	๔๕	๔๑
				การตลาด	๔๕	๔๒
				คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	๙๐	๔๕
				ภาษาต่างประเทศ	๔๕	๔๐
			อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	การโรงแรม(ปกติ)	๒๒๕	๑๓๔
		รวม		๔๕๐	๓๐๒	
		ปวส.	พณิชยการ	การบัญชี	๔๐	๒๘
				คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	๘๐	๓๘
				การตลาด	๔๐	๒๕
				ภาษาต่างประเทศ	๔๐	๒๓
			อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	การโรงแรม (ปกติ)	๘๐	๕๖
				การโรงแรม (ทวิภาคี)	๔๐	๕๒
		รวม		๓๒๐	๒๒๒	
		๑๑	วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา	ปวช.	พาณิชยกรรม	การบัญชี
การตลาด	๔๕					๓๓
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	๑๓๕					๙๑
ภาษาต่างประเทศ	๙๐					๗๑
อุตสาหกรรม	การโรงแรม				๒๒๕	๒๑๗
	การท่องเที่ยว			๔๕	๓๓	
รวม				๖๗๕	๕๓๑	
ปวส.	บริหารธุรกิจ			การบัญชี	๙๐	๗๙
				การตลาด	๔๕	๒๕
				คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	๘๐	๔๓
				ภาษาต่างประเทศ	๔๕	๔๒
	อุตสาหกรรม			การโรงแรม	๔๐	๑๑
				การท่องเที่ยว	๓๐	๐
				การโรงแรม (ทวิภาคี)	๘๐	๘๐
		การท่องเที่ยว	๒๐	๒๐		
รวม		๔๓๐	๓๐๐			
๑๒	วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิ์ศิลป์	ปวช.	พณิชยกรรม	การบัญชี	๒๐	๑๕
				การตลาด	๒๕	๑๔
				คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	๕๕	๓๓
		รวม		๑๐๐	๖๒	
๑๓	วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลป์	ปวส.	บริหารธุรกิจ	การบัญชี	๒๕	๒๓
				การตลาด	๒๐	๑๑
				คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	๕๕	๓๕
		รวม		๑๐๐	๖๙	

ที่	สถานศึกษา	ระดับ	ประเภทวิชา	สาขางาน	แผนรับ	รับไว้
๑๔	วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนการ ลีชล	ปวช.	พณิชยกรรม	การบัญชี	๔๕	๒๐
				คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	๔๕	๒๕
			อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	การโรงแรม	๔๕	๑๕
			อุตสาหกรรม	ช่างยนต์	๔๕	๑๕
			รวม		๑๘๐	๗๕
		ปวส.	บริหารธุรกิจ	การบัญชี	๔๕	๒๑
				คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	๔๕	๑๙
			อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	การโรงแรม	๔๕	๒๔
			อุตสาหกรรม	ช่างยนต์	๔๕	๑๑
			รวม		๑๘๐	๗๕

**๓.๒.๘ เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ (อายุ ๓ ปีบริบูรณ์) สังกัด สำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒**

**คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช**

รับทราบการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ (อายุ ๓ ปีบริบูรณ์) สังกัดสำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

- ๑) สถานศึกษาที่เคยรับเด็กอนุบาล อายุ ๓ ปีบริบูรณ์ อยู่แล้วก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ให้สามารถเปิดรับเด็กอนุบาล อายุ ๓ ปีบริบูรณ์ ต่อไปได้ ไม่เกินจำนวนท้องที่รับอยู่เดิม
- ๒) สถานศึกษาที่ไม่เคยเปิดรับเด็กอนุบาล อายุ ๓ ปีบริบูรณ์ มาก่อน หากในเขตพื้นที่  
บริการไม่มีสถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดอื่นเปิดรับเด็กอนุบาล อายุ ๓ ปีบริบูรณ์ ให้สามารถ  
รับเด็กอนุบาล อายุ ๓ ปีบริบูรณ์ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่บริการได้ตามความพร้อมของสถานศึกษา
- ๓) พื้นที่ใดในเขตบริการที่มีสถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดอื่น  
จัดการศึกษาอนุบาล อายุ ๓ ปีบริบูรณ์อยู่แล้ว แต่มีจำนวนเด็กเกินขีดความสามารถในการรับของสถานศึกษา  
นั้น ๆ ให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับเด็กอนุบาล อายุ ๓ ปีบริบูรณ์ได้  
ตามความพร้อมของสถานศึกษา
- ๔) การจัดชั้นเรียน เด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์ เข้ารับการศึกษาในชั้น  
อนุบาล ๑ เด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า ๔ ปีบริบูรณ์ และ ๕ ปีบริบูรณ์ เข้ารับการศึกษาในชั้น อนุบาล ๒ และ ๓  
ตามลำดับ

ทั้งนี้ การดำเนินการตามข้อ ๑ ถึง ๓ ให้ดำเนินการได้โดยได้รับความเห็นชอบจาก  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นั้น ๆ และขอรายงานผลการรับนักเรียน  
ระดับชั้น อนุบาล ๑ (สำหรับเด็กอายุ ๓ ปีบริบูรณ์) ประจำปี ๒๕๖๒ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ - ๔ ดังนี้

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ จำนวน ๕๑ โรงเรียน  
จำนวน ๕๑ ห้อง นักเรียน ๕๔๕ คน
๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ จำนวน ๗๕ โรงเรียน  
จำนวน ๗๕ ห้อง นักเรียน ๑,๐๑๐ คน
๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ จำนวน ๗๗ โรงเรียน  
จำนวน ๗๘ ห้อง นักเรียน ๖๖๙ คน
๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ จำนวน ๓๑ โรงเรียน  
จำนวน ๓๑ ห้อง นักเรียน ๒๒๙ คน (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๒)

๓.๒.๙ เรื่อง รายงานผลการประเมินความพร้อมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  
(๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) ระยะที่ ๑

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รับทราบโรงเรียนที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  
(๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) ระยะที่ ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๑

ที่	รหัสโรงเรียน	โรงเรียน	ตำบล	อำเภอ	เบอร์โทรติดต่อ
๑	๑๐๘๐๒๑๐๗๕๔	วัดทางพูน	ทางพูน	เฉลิมพระเกียรติ	๐๗๕๓๖๖๒๓๐
๒	๑๐๘๐๒๑๐๗๖๑	วัดดอนตรอ	ดอนตรอ	เฉลิมพระเกียรติ	๐๗๕๓๖๖๕๔๓
๓	๑๐๘๐๒๑๐๗๖๕	วัดสระไคร	เชียรเขา	เฉลิมพระเกียรติ	๐๗๕๓๗๒๖๓๐
๔	๑๐๘๐๒๑๐๗๗๐	วัดพังยอม	สวนหลวง	เฉลิมพระเกียรติ	๐๙๕๖๖๕๑๕๘๒
๕	๑๐๘๐๒๑๐๗๑๖	วัดแพร์	ช้างซ้าย	พระพรหม	๐๘๘๕๖๓๓๔๘๒
๖	๑๐๘๐๒๑๐๗๐๘	วัดเชิงแตระ	ท้ายสำเภา	พระพรหม	๐๗๕๓๗๘๓๓๐
๗	๑๐๘๐๒๑๐๗๐๕	วัดพระพรหม	นาพรุ	พระพรหม	๐๘๗๒๗๒๗๔๔๐
๘	๑๐๘๐๒๑๐๗๑๙	วัดกัต	นาสาร	พระพรหม	๐๘๖๙๔๙๑๕๒๒
๙	๑๐๘๐๒๑๐๔๙๐	วัดโคกโพธิ์สถิตย์	กำโลน	ลานสกา	๐๘๓๑๗๔๗๘๗๓
๑๐	๑๐๘๐๒๑๐๔๙๕	ราษฎร์บำรุง	ขุนทะเล	ลานสกา	๐๘๐๓๓๘๕๕๒๙
๑๑	๑๐๘๐๒๑๐๕๐๘	บ้านตลาด	เขาแก้ว	ลานสกา	๐๘๔๘๓๘๔๗๑๙
๑๒	๑๐๘๐๒๑๐๔๙๘	บ้านสันยุง	ท่าดี	ลานสกา	๐๘๙๗๒๔๗๓๙๒
๑๓	๑๐๘๐๒๑๐๕๐๕	วัดวังหงส์	ลานสกา	ลานสกา	๐๖๑๑๘๐๔๕๘๓
๑๔	๑๐๘๐๔๑๐๐๔๕	วัดมุขธารา	ปากนคร	เมือง	๐๘๑๔๗๖๒๕๖๒
๑๕	๑๐๘๐๒๑๐๐๒๓	อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”	คลัง	เมือง	๐๘๕๘๘๔๗๙๕๒
๑๖	๑๐๘๐๐๑๐๐๗๒	วัดทุ่งแย้	ไชยมนตรี	เมือง	๐๘๗๙๙๑๑๓๒๓
๑๗	๑๐๘๐๐๑๐๐๓๘	วัดพระมหาธาตุ	ในเมือง	เมือง	๐๘๑๐๙๔๙๙๐๕
๑๘	๑๐๘๐๒๑๐๐๔๘	บ้านบางหลวง	ท่าไร่	เมือง	๐๘๙๒๘๘๕๐๘๖
๑๙	๑๐๘๐๐๑๐๐๗๓	มะม่วงสองต้น	มะม่วงสองต้น	เมือง	๐๖๒๕๙๖๕๕๔๙
๒๐	๑๐๘๐๒๑๐๐๒๗	บ้านคลองดิน	นาเคียน	เมือง	๐๗๕๓๖๕๐๖๐
๒๑	๑๐๘๐๒๑๐๐๒๐	วัดดอนยาง	นาทราย	เมือง	๐๗๕๓๕๔๐๒๖
๒๒	๑๐๘๐๒๑๐๐๑๕	มหาชัยวนาราม	ท่าจิว	เมือง	๐๖๓๐๑๖๑๐๒๕
๒๓	๑๐๘๐๒๑๐๐๐๗	วัดขัน	กำแพงเขา	เมือง	๐๘๗๘๘๔๕๐๐๔
๒๔	๑๐๘๐๒๑๐๐๐๒	วัดโพธิ์เสด็จ	โพธิ์เสด็จ	เมือง	๐๗๕๓๑๖๑๐๔
๒๕	๑๐๘๐๒๑๐๐๖๒	ราชประชานุเคราะห์ ๕	บางจาก	เมือง	๐๘๖๗๓๙๕๓๓๔
๒๖	๑๐๘๐๒๑๐๐๖๘	ชุมชนวัดหมื่น	ท่าเรือ	เมือง	๐๘๑๓๗๐๘๒๑๗
๒๗	๑๐๘๐๒๑๐๐๔๑	วัดโบสถ์	ปากพูน	เมือง	๐๘๙๒๘๙๓๐๔๘
๒๘	๑๐๘๐๐๑๐๐๑๗	วัดนาวง	ท่าซึก	เมือง	๐๘๙๔๗๒๓๓๖๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๒

ที่	รหัสโรงเรียน	โรงเรียน	ตำบล	อำเภอ	เบอร์โทรติดต่อ
๑	๑๐๘๐๒๑๐๖๔๖	วัดหนองดี	ทุ่งสง	นาบอน	๐๘๙-๕๑๕๓๐๓๓
๒	๑๐๘๐๒๑๐๖๓๙	วัดมณีเจริญ มิตรภาพที่ ๒๒๗	แก้วแสน	นาบอน	๐๘๙-๘๗๔๒๔๒๐
๓	๑๐๘๐๒๑๐๖๓๕	บ้านคลองจ้ง	นาบอน	นาบอน	
๔	๑๐๘๐๒๑๐๖๓๗	วัดควนกอ	ถ้าพรรณรา	ถ้าพรรณรา	๐๘๑-๘๕๕๘๓๒๓
๕	๑๐๘๐๒๑๐๖๓๐	บ้านเกาะขวัญ	คูสิต	ถ้าพรรณรา	๐๘๖-๒๙๙๓๒๙๖
๖	๑๐๘๐๒๑๐๖๘๐	บ้านปลายเส	คลองเส	ถ้าพรรณรา	๐๘๑-๘๙๑๓๗๐๕
๗	๑๐๘๐๒๑๐๑๒๖	วัดไม้เรียง	ไม้เรียง	ฉวาง	๐๘๙-๙๗๒๖๖๔๖
๘	๑๐๘๐๒๑๐๑๒๘	บ้านนาเส	นากะชะ	ฉวาง	๐๘๑-๓๒๘๖๔๗๗
๙	๑๐๘๐๒๑๐๑๐๘	ฉวาง	ฉวาง	ฉวาง	๐๙๘-๗๒๕๑๒๖๘
๑๐	๑๐๘๐๒๑๐๑๑๔	วัดสามัคคีนุกูล	ไสหรี	ฉวาง	๐๙๓-๗๖๐๑๔๓๐
๑๑	๑๐๘๐๒๑๐๑๐๐	บ้านโคกมะขาม	นาขลิ้ง	ฉวาง	๐๙๓-๖๒๖๔๘๒๖
๑๒	๑๐๘๐๒๑๐๐๙๗	ชุมชนวัดสุวรรณาราม	ห้วยปรึก	ฉวาง	๐๙๓-๕๗๕๑๒๖๙
๑๓	๑๐๘๐๒๑๐๐๙๕	วัดกะเปียด	กะเปียด	ฉวาง	๐๘๗-๒๘๓๑๔๐๘
๑๔	๑๐๘๐๒๑๐๑๑๙	บ้านไสโคกเกาะ	นาแวง	ฉวาง	๐๘๙-๖๕๒๙๒๓๐
๑๕	๑๐๘๐๒๑๐	บ้านทอนวังปราง	ละอาย	ฉวาง	๐๘๕-๖๔๑๐๙๕๖
๑๖	๑๐๘๐๒๑๐๗๓๖	วัดจันดี	หลักช้าง	ช้างกลาง	๐๘๕-๗๘๓๒๓๐๖
๑๗	๑๐๘๐๒๑๐๗๓๘	ชุมชนบ้านนาวา	ช้างกลาง	ช้างกลาง	๐๘๖-๒๗๓๔๐๔๑
๑๘	๑๐๘๐๒๑๐๗๔๙	วัดสวนขัน	สวนขัน	ช้างกลาง	๐๘๙-๙๗๒๓๗๒๙
๑๙	๑๐๘๐๒๑๐๓๗๐	องค์การสวนยาง ๒	กรุงหยัน	ทุ่งใหญ่	๐๘๕-๗๙๗๒๕๖๓
๒๐	๑๐๘๐๒๑๐๓๖๕	บ้านควนประชาสรรค์	กุแหร	ทุ่งใหญ่	๐๘๗-๒๖๘๔๙๕๓
๒๑	๑๐๘๐๒๑๐๓๔๑	บ้านไสใหญ่	ปรึก	ทุ่งใหญ่	๐๘๙-๘๗๙๔๐๒๗
๒๒	๑๐๘๐๒๑๐๓๖๒	วัดประดิษฐาราม	บางรูป	ทุ่งใหญ่	๐๘๖-๒๘๒๖๗๗๓
๒๓	๑๐๘๐๒๑๐๓๓๓	วัดท่ายาง	ท่ายาง	ทุ่งใหญ่	๐๘๑-๐๗๗๑๐๐๕
๒๔	๑๐๘๐๒๑๐๓๕๗	บ้านวังหิน	ทุ่งสัง	ทุ่งใหญ่	๐๙๕-๒๕๖๕๘๖๐
๒๕	๑๐๘๐๒๑๐๓๔๙	บ้านหนองใหญ่	ทุ่งใหญ่	ทุ่งใหญ่	-
๒๖	๑๐๘๐๒๑๐๒๘๙	มหาราช ๓	ถ้าใหญ่	ทุ่งสง	๐๘๙-๔๗๓๖๒๑๓
๒๗	๑๐๘๐๒๑๐๒๙๙	บ้านคลองขุด	หนองหงส์	ทุ่งสง	๐๘๗-๒๖๗๗๗๙๕
๒๘	๑๐๘๐๒๑๐๒๙๖	บ้านคอกช้าง	นาหลวงเสน	ทุ่งสง	๐๖๑-๖๑๔๗๘๗๘
๒๙	๑๐๘๐๒๑๐๒๙๘	บ้านหนองหว่า	ชะมาย	ทุ่งสง	๐๘๙-๘๗๓๖๔๖๕
๓๐	๑๐๘๐๒๑๐๒๘๓	วัดก้างปลา	ที่วัง	ทุ่งสง	๐๘๔-๘๕๘๕๓๗๒

## สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๒

ที่	รหัสโรงเรียน	โรงเรียน	ตำบล	อำเภอ	เบอร์โทรติดต่อ
๓๑	๑๐๘๐๒๑๐๓๒๒	วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา	เขาโร	ทุ่งสง	๐๘๙-๒๘๓๘๓๔๐
๓๒	๑๐๘๐๒๑๐๓๑๑	ราชประชานุเคราะห์ ๖	กะปาง	ทุ่งสง	๐๘๑-๗๙๗๘๐๐๑
๓๓	๑๐๘๐๒๑๐๓๑๓	บ้านน้ำตก	น้ำตก	ทุ่งสง	-
๓๔	๑๐๘๐๒๑๐๓๒๖	สหกรณ์นิคมกสิกรรม ทุ่งสง	เขาขาว	ทุ่งสง	๐๘๑-๙๖๘๒๖๑๒
๓๕	๑๐๘๐๒๑๐๓๐๕	ชุมชนบ้านไทรห้อง	ควนกรด	ทุ่งสง	๐๙๓-๖๕๕๑๖๖๑
๓๖	๑๐๘๐๒๑๐๓๓๐	บ้านบนควน	นาโพธิ์	ทุ่งสง	๐๘๙-๘๖๘๘๕๓๗
๓๗	๑๐๘๐๒๑๐๓๐๙	บ้านวังยาว	นาไม้ไผ่	ทุ่งสง	๐๘๗-๒๗๗๔๙๗๔
๓๘	๑๐๘๐๒๑๐๖๕๒	วัดลำนาว	บ้านลำนาว	บางขัน	๐๘๑-๙๕๖๓๔๗๖
๓๙	๑๐๘๐๒๑๐๖๕๔	บ้านปากแพรก	บางขัน	บางขัน	๐๙๑-๗๐๓๕๖๘๓
๔๐	๑๐๘๐๒๑๐๖๖๕	บ้านนาตำเสา	บ้านนิคม	บางขัน	๐๘๕-๗๙๖๒๓๗๓
๔๑	๑๐๘๐๒๑๐๖๖๑	บ้านหนองเจ	วังหิน	บางขัน	๐๘๘-๔๘๘๕๑๘๑
๔๒	๑๐๘๐๒๑๐๕๙๗	ชุมชนบ้านปากเสียว	ควนกลาง	พิปูน	๐๘๘-๓๘๔๖๓๔๘
๔๓	๑๐๘๐๒๑๐๖๐๘	วัดมิ่งคลาราม	พิปูน	พิปูน	๐๙๓-๕๘๒๒๙๙๗
๔๔	๑๐๘๐๒๑๐๖๐๒	ชุมชนวัดกะทูนเหนือฯ	กะทูน	พิปูน	๐๙๑-๐๔๓๖๗๖๔
๔๕	๑๐๘๐๒๑๐๖๑๓	วัดทุ่งนาใหม่	ยางค่อม	พิปูน	๐๘๑-๐๘๕๒๖๕๒
๔๖	๑๐๘๐๒๑๐๖๐๐	วัดหน้าเขา	เขาพระ	พิปูน	๐๙๓-๗๒๖๓๙๑๒



## สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๓

ที่	รหัสโรงเรียน	โรงเรียน	ตำบล	อำเภอ	เบอร์โทรติดต่อ
๑	๑๐๘๐๒๑๐๔๒๒	วัดเกาะจาก	เกาะหวด	ปากพนัง	๐๘๗-๘๘๔๘๖๓๒
๒	๑๐๘๐๒๑๐๔๐๘	วัดโคกมะม่วง	ชนาบนาก	ปากพนัง	๐๙๔-๑๙๗๙๒๘๙
๓	๑๐๘๐๒๑๐๓๘๙	วัดฝ้าพระบาท ราษฎร์บำรุง	คลองกระปือ	ปากพนัง	๐๙๕-๔๑๓๑๔๔๙
๔	๑๐๘๐๒๑๐๔๒๙	วัดศรีสุวรรณาราม	คลองน้อย	ปากพนัง	๐๘๙-๙๓๙๖๐๐๓
๕	๑๐๘๐๒๑๐๔๓๓	วัดชมพูประดิษฐ์	ชะเมา	ปากพนัง	๐๘๗-๒๖๗๔๔๐๗
๖	๑๐๘๐๒๑๐๓๙๗	วัดสระ	ท่าพญา	ปากพนัง	๐๘๙-๑๙๖๔๖๐๑
๗	๑๐๘๐๒๑๐๔๑๙	วัดบางไทร	บางศาลา	ปากพนัง	๐๘๑-๖๐๖๙๑๗๑
๘	๑๐๘๐๒๑๐๔๑๘	วัดบางคุระ	บ้านใหม่	ปากพนัง	๐๙๕-๘๙๔๒๒๙๒
๙	๑๐๘๐๒๑๐๓๘๓	บ้านท้องโงกวาง	ปากพนังฝั่งตะวันตก	ปากพนัง	๐๘๖-๕๙๓๖๗๔๕
๑๐	๑๐๘๐๒๑๐๓๗๙	วัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ ๒๓๒	ปากพนังฝั่ง ตะวันออก	ปากพนัง	๐๘๙-๘๖๖๘๔๑๘
๑๑	๑๐๘๐๒๑๐๓๙๙	วัดปากแพรก	ปากแพรก	ปากพนัง	๐๘๑-๘๙๒๓๖๕๑
๑๒	๑๐๘๐๒๑๐๔๑๒	วัดป่าระกำ	ป่าระกำ	ปากพนัง	๐๘๙-๕๙๑๔๔๒๘
๑๓	๑๐๘๐๒๑๐๓๘๘	วัดปากตรง	หูลอง	ปากพนัง	๐๙๕-๔๒๙๙๒๘๐
๑๔	๑๐๘๐๒๑๐๓๘๑	ราชประชานุเคราะห์	แหลมตะลุมพุก	ปากพนัง	๐๙๔-๕๘๓๕๓๐๔
๑๕	๑๐๘๐๒๑๐๑๗๗	วัดกาโห้ใต้	ควนหนองหงส์	ชะอวด	๐๘๙-๕๙๐๙๙๗๐
๑๖	๑๐๘๐๒๑๐๑๔๐	บ้านชะอวด	ชะอวด	ชะอวด	๐๙๖-๙๕๐๕๖๙๘
๑๗	๑๐๘๐๒๑๐๑๘๔	วัดไม้เสียบ	เกาะขันธุ์	ชะอวด	๐๘๙-๗๓๐๓๗๑๙
๑๘	๑๐๘๐๒๑๐๑๕๒	บ้านควนมิตร	วังอ่าง	ชะอวด	๐๘๖-๔๗๐๓๗๗๙
๑๙	๑๐๘๐๒๑๐๑๘๕	วัดควนเกียะ	นางหลง	ชะอวด	๐๘๑-๘๙๕๗๖๓๒
๒๐	๑๐๘๐๐๓๐๐๕๓	เขาพระทอง	เขาพระทอง	ชะอวด	๐๘๗-๒๙๓๒๓๙๗
๒๑	๑๐๘๐๐๓๐๐๖๕	วัดปากควน	เค็ริง	ชะอวด	๐๘๘-๑๖๗๗๖๙๑
๒๒	๑๐๘๐๐๓๐๐๗๓	วัดควนสมบุรณ์	ท่าประจะ	ชะอวด	๐๖๓-๐๗๘๐๓๒๓
๒๓	๑๐๘๐๐๓๐๐๘๕	บ้านกุ่มแป	บ้านตุล	ชะอวด	๐๘๑-๗๒๘๖๕๒๐
๒๔	๑๐๘๐๒๑๐๑๔๔	บ้านขอนหาด	ขอนหาด	ชะอวด	๐๘๙-๕๙๖๒๕๑๐
๒๕	๑๐๘๐๒๑๐๑๗๑	บ้านบางน้อย	ท่าเสม็ด	ชะอวด	๐๘๑-๘๙๕๘๖๐๕
๒๖	๑๐๘๐๒๑๐๗๐๒	วัดสมควร	ควนหนองควัว	จุฬาภรณ์	๐๘๙-๕๙๓๖๙๖๗
๒๗	๑๐๘๐๒๑๐๖๙๙	วัดชะอวด	บ้านชะอวด	จุฬาภรณ์	๐๙๓-๗๒๔๔๔๑๑
๒๘	๑๐๘๐๒๑๐๖๘๔	วัดนาหมอบุญ	นาหมอบุญ	จุฬาภรณ์	๐๘๖-๖๘๔๘๕๒๖
๒๙	๑๐๘๐๒๑๐๖๘๓	วัดวังซ้อง	สามตำบล	จุฬาภรณ์	๐๘๗-๓๘๑๔๕๑๐
๓๐	๑๐๘๐๒๑๐๖๙๒	บ้านอายุเลา	ทุ่งโพธิ์	จุฬาภรณ์	๐๙๓-๕๘๓๐๖๓๓

## สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๓

ที่	รหัสโรงเรียน	โรงเรียน	ตำบล	อำเภอ	เบอร์โทรติดต่อ
๓๑	๑๐๘๐๒๑๐๒๑๕	วัดสระโพธิ์	เสื่อหิง	เชียรใหญ่	๐๘๔-๘๕๑๔๕๑๒
๓๒	๑๐๘๐๒๑๐๑๙๔	บ้านปากเชียร	ท้องลำเจียก	เชียรใหญ่	๐๘๑-๕๖๔๐๓๔๕
๓๓	๑๐๘๐๒๑๐๒๐๓	วัดสระแก้ว	ท่าขนาน	เชียรใหญ่	๐๘๑-๐๘๓๘๗๘๖
๓๔	๑๐๘๐๒๑๐๒๒๖	วัดคงคาดี	ไสหมาก	เชียรใหญ่	๐๘๑-๘๒๖๑๖๐๕
๓๕	๑๐๘๐๒๑๐๒๑๗	วัดทวยเทพ	บ้านเนิน	เชียรใหญ่	๐๘๙-๙๗๘๙๕๗๖
๓๖	๑๐๘๐๒๑๐๑๙๐	วัดบ่อลื้อ	แม่เจ้าอยู่หัว	เชียรใหญ่	๐๘๑-๐๘๕๗๐๔๙
๓๗	๑๐๘๐๒๑๐๑๙๙	ชุมชนวัดท่าลิพง	การะเกด	เชียรใหญ่	๐๖๓-๗๖๔๐๐๔๙
๓๘	๑๐๘๐๒๑๐๒๒๑	ชุมชนวัดเขาแก้ว วิเชียร	เชียรใหญ่	เชียรใหญ่	๐๘๘-๖๙๖๓๕๙๙
๓๙	๑๐๘๐๒๑๐๒๐๗	วัดแดง	เขาพระบาท	เชียรใหญ่	๐๘๖-๓๕๙๙๘๗๘
๔๐	๑๐๘๐๒๑๐๕๙๓	ชุมชนวัดเกาะเพชร	เกาะเพชร	หัวไทร	๐๘๕-๒๔๘๓๖๘๔
๔๑	๑๐๘๐๒๑๐๕๖๔	วัดบูรณาวาส	เขาพังไกร	หัวไทร	๐๘๖-๑๒๐๓๕๒๕
๔๒	๑๐๘๐๒๑๐๕๗๖	วัดปากเหมือง	ควนชะลิก	หัวไทร	๐๘๔-๐๖๐๓๓๘๔
๔๓	๑๐๘๐๒๑๐๕๕๗	วัดห้วยค่าย (พิศาล อุปลัมภ์)	ทรายขาว	หัวไทร	๐๘๑-๐๗๗๓๘๒๔
๔๔	๑๐๘๐๒๑๐๕๘๕	ชุมชนพิบูลสงคราม	ท่าซอม	หัวไทร	๐๘๑-๙๖๘๔๓๘๓
๔๕	๑๐๘๐๒๑๐๕๘๖	บ้านปากพรุ	บางนบ	หัวไทร	๐๘๑-๒๗๓
๔๖	๑๐๘๐๒๑๐๕๖๒	วัดบ่อโพง	บ้านราม	หัวไทร	๐๘๑-๘๒๖๓๘๒๙
๔๗	๑๐๘๐๒๑๐๕๗๔	วัดรามแก้ว	รามแก้ว	หัวไทร	๐๘๙-๕๘๖๔๗๖๓
๔๘	๑๐๘๐๒๑๐๕๙๒	บ้านหน้าศาล	หน้าสตน	หัวไทร	๐๘๑-๔๑๕๒๑๓๒
๔๙	๑๐๘๐๒๑๐๕๗๐	หัวไทร (เรือนประชาบาล)	หัวไทร	หัวไทร	๐๘๖-๒๗๖๐๖๓๒
๕๐	๑๐๘๐๒๑๐๕๘๑	วัดแหลม	แหลม	หัวไทร	๐๘๙-๖๔๙๘๘๒๖
๕๑	๑๐๘๐๐๓๐๑๗๔	วัดสุวรรณโฆสิต	ควนพัง	ร้อนพิบูลย์	๐๘๐-๕๓๒๒๕๗๒
๕๒	๑๐๘๐๒๑๐๔๖๑	วัดควนเกย	ควนเกย	ร้อนพิบูลย์	๐๘๑-๒๗๐๔๙๒๗
๕๓	๑๐๘๐๐๓๐๑๙๒	ราชประชานุเคราะห์ ๗	เสาธง	ร้อนพิบูลย์	๐๘๑-๗๘๘๒๐๑๘
๕๔	๑๐๘๐๒๑๐๔๗๒	บ้านห้วยหาร	หินตก	ร้อนพิบูลย์	๐๘๗-๐๒๗๙๖๕๗๕
๕๕	๑๐๘๐๐๓๐๑๖๖	วัดวัวหลุง	ควนชุม	ร้อนพิบูลย์	๐๘๙-๙๗๐๘๙๔๙
๕๖	๑๐๘๐๒๑๐๔๔๗	วัดพิศาลนฤมิตร	ร้อนพิบูลย์	ร้อนพิบูลย์	๐๘๒-๘๐๖๑๔๐๙

## สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๔

ที่	รหัสโรงเรียน	โรงเรียน	ตำบล	อำเภอ	เบอร์โทรติดต่อ
๑	๐๘๐๒๑๐๕๔๘	วัดเขาน้อย	เขาน้อย	สิชล	๐๗๕๗๕๓๕๔๐
๒	๑๐๘๐๒๑๐๕๓๗	วัดถ้ำเทียนถวายเป็น	ทุ่งปรัง	สิชล	๐๗๕๗๗๑๖๘๘
๓	๑๐๘๐๒๑๐๕๔๕	บ้านเขาฝ้าย	ทุ่งไเส	สิชล	๐๗๕๘๐๐๑๘๗
๔	๑๐๘๐๒๑๐๕๑๖	บ้านช่องเขมามาก	สี่ขีด	สิชล	๐๗๕๗๕๓๗๗๘
๕	๑๐๘๐๒๑๐๕๑๑	วัดประทุมทวยการาม	สิชล	สิชล	๐๘๑๙๕๖๙๔๑
๖	๑๐๘๐๒๑๐๕๒๒	วัดสุธรรมาราม	ฉลอง	สิชล	๐๗๕๓๔๙๓๘๗
๗	๑๐๘๐๒๑๐๕๒๘	บ้านเขายวนเฒ่า	เทพราช	สิชล	๐๘๑๒๗๑๕๑๕๓
๘	๑๐๘๐๒๑๐๕๒๓	วัดสโสมสรสันนิบาต	เสาเกา	สิชล	๐๘๙๐๑๖๐๒๑๓
๙	๑๐๘๐๒๑๐๕๒๖	วัดชนสังฆรณพิจิตร	เปลี่ยน	สิชล	๐๙๓๖๒๘๓๕๙๘
๑๐	๑๐๘๐๒๑๐๐๘๓	ชุมชนวัดบางคู	ควนทอง	ขนอม	๐๘๑๙๕๖๘๐๓๙
๑๑	๑๐๘๐๒๑๐๐๙๒	บ้านท่าจันทน์	ท้องเนียน	ขนอม	๐๘๗๘๘๓๔๙๘๘
๑๒	๑๐๘๐๒๑๐๐๗๖	ชุมชนบ้านบางโหนด	ขนอม	ขนอม	๐๘๙๕๘๘๗๖๙๔
๑๓	๑๐๘๐๒๑๐๒๗๔	วัดดอนไคร	กลาย	ท่าศาลา	๐๘๖๒๗๙๔๙๓๔
๑๔	๑๐๘๐๒๑๐๒๓๐	วัดหญ้าปล้อง	ดอนตะโก	ท่าศาลา	๐๘๖๑๒๐๐๓๗๓
๑๕	๑๐๘๐๒๑๐๒๗๖	วัดจันทาราม	ตลิ่งชัน	ท่าศาลา	๐๘๕๗๙๕๗๐๔๕
๑๖	๑๐๘๐๒๑๐๒๓๙	วัดเวตดาราม	ท่าซัน	ท่าศาลา	๐๘๙๔๖๙๐๙๙๒
๑๗	๑๐๘๐๒๑๐๒๕๔	ปทุมานุกูล	ท่าศาลา	ท่าศาลา	๐๘๙๘๗๓๖๘๗๓
๑๘	๑๐๘๐๒๑๐๒๗๐	ชุมชนใหม่	ไทยบุรี	ท่าศาลา	๐๙๒๒๗๔๙๗๖๖
๑๙	๑๐๘๐๒๑๐๒๓๔	วัดสระประดิษฐ์	โพธิ์ทอง	ท่าศาลา	๐๘๙๕๙๑๓๒๔๐
๒๐	๑๐๘๐๒๑๐๒๖๙	บ้านทุ่งชน	หัวตะพาน	ท่าศาลา	๐๗๕๗๕๐๑๐๗
๒๑	๑๐๘๐๒๑๐๒๓๑	วัดยางทอง	โมคลาน	ท่าศาลา	๐๘๗๒๖๖๓๗๑๖
๒๒	๑๐๘๐๒๑๐๒๔๗	บ้านอินทนิล	สระแก้ว	ท่าศาลา	๐๗๕๘๔๕๓๑๒
๒๓	๑๐๘๐๒๑๐๗๒๘	บ้านปากलग	กรุงชิง	นบพิตำ	๐๗๕๗๕๒๖๓๓
๒๔	๑๐๘๐๒๑๐๗๒๖	วัดคองคา	กะหรอ	นบพิตำ	๐๗๕๗๕๑๒๒๑
๒๕	๑๐๘๐๒๑๐๗๒๒	เคียงศิริ	นาแหรง	นบพิตำ	๐๙๓๗๘๗๖๗๗๙
๒๖	๑๐๘๐๒๑๐๗๓๓	บ้านโรงเหล็ก	นบพิตำ	นบพิตำ	๐๗๕๓๐๗๑๘๗
๒๗	๑๐๘๐๒๑๐๖๑๙	บ้านวังลุง	ทอนหงส์	พรหมคีรี	๐๖๒๒๔๒๒๘๗๐
๒๘	๑๐๘๐๒๑๐๖๒๐	วัดพรหมโลก	พรหมโลก	พรหมคีรี	๐๗๕๓๓๘๘๓๘๘
๒๙	๑๐๘๐๒๑๐๖๒๖	วัดเขาขุนพนม	บ้านเกาะ	พรหมคีรี	๐๗๕๓๓๘๔๒๔
๓๐	๑๐๘๐๒๑๐๖๒๒	วัดนากัน	นาเรียง	พรหมคีรี	๐๗๕๓๔๙๔๑๘
๓๑	๑๐๘๐๒๑๐๖๒๗	วัดโทเอก	อินคีรี	พรหมคีรี	๐๗๕๗๖๕๒๖๒

## สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

ที่	รหัสโรงเรียน	โรงเรียน	ตำบล	อำเภอ	เบอร์โทรติดต่อ
๑	๑๐๘๐๒๑๐๗๗๖	ปากพูน	ปากพูน	เมือง	๐-๗๕๗๗-๔๑๕๕
๒	๑๐๘๐๒๑๐๗๘๐	ท่านครุฑาณวโรภาสอุทิศ	ปากนคร	เมือง	๐-๗๕๕๔๔-๖๔๘๑
๓	๑๐๘๐๒๑๐๗๘๔	สวนกุหลาบวิทยาลัย	กำโลน	ลานสกา	๐-๗๕๓๗-๔๗๙๔
๔	๑๐๘๐๒๑๐๘๔๙	เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช	สวนหลวง	เฉลิมพระเกียรติ	๐-๗๕๗๗-๒๖๓๓
๕	๑๐๘๐๒๑๐๘๔๔	พระพรหมพิทยานุสรณ์	นาพรุ	พระพรหม	๐-๗๕๓๗-๘๑๘๑
๖	๑๐๘๐๒๑๐๘๑๒	นาบอน	แก้วแสน	นาบอน	๐-๗๕๕๔๙-๑๔๗๕
๗	๑๐๘๐๒๑๐๘๔๗	ข้างกลางประชานุกูล	ข้างกลาง	ข้างกลาง	๐-๗๕๗๕-๕๕๕๔
๘	๑๐๘๐๒๑๐๘๓๘	บางขันวิทยา	บ้านลำนาว	บางขัน	๐-๗๕๓๗-๑๑๗๐
๙	๑๐๘๐๒๑๐๗๘๖	ฉวางรัชดาภิเษก	ไสหรี	ฉวาง	๐-๗๕๔๘-๑๑๖๙
๑๐	๑๐๘๐๒๑๐๘๔๐	ประสาธน์ราษฎร์บำรุง	คลองเส	ถ้าพรธรรมา	๐-๗๕๓๕-๔๒๙๘
๑๑	๑๐๘๐๒๑๐๘๑๓	ทุ่งใหญ่วิทยาคม	ท่ายาง	ทุ่งใหญ่	๐-๗๕๕๘-๙๒๑๒
๑๒	๑๐๘๐๒๑๐๘๐๘	ก้างปลาวิทยาคม	ที่วัง	ทุ่งสง	๐-๗๕๓๖-๓๕๓๔
๑๓	๑๐๘๐๒๑๐๗๙๐	พิบูลสังฆรักษ์ประชาอุทิศ	เขาพระ	พิบูล	๐-๗๕๕๙-๙๑๑๔
๑๔	๑๐๘๐๒๑๐๘๑๘	ปากพั่น	ปากพั่น	ปากพั่น	๐-๗๕๕๑-๗๑๘๖
๑๕	๑๐๘๐๒๑๐๘๑๙	สตรีปากพั่น	ปากพั่น	ปากพั่น	๐-๗๕๕๑-๗๒๑๕
๑๖	๑๐๘๐๒๑๐๘๓๓	หัวไทรบำรุงราษฎร์	หัวไทร	หัวไทร	๐-๗๕๓๘-๙๔๘๙
๑๗	๑๐๘๐๒๑๐๗๙๒	เชียรใหญ่	แม่เจ้าอยู่หัว	เชียรใหญ่	๐-๗๕๓๖-๒๒๐๙
๑๘	๑๐๘๐๒๑๐๘๒๒	ร้อนพิบูลย์ เกียรติวิสุนทรากิวัฒน์	ร้อนพิบูลย์	ร้อนพิบูลย์	๐-๗๕๕๔-๙๑๐๔
๑๙	๑๐๘๐๒๑๐๘๒๕	เสารังวิทยา	เสารัง	ร้อนพิบูลย์	๐-๗๕๘๐-๙๑๖๔
๒๐	๑๐๘๐๒๑๐๗๙๖	ชะอวด	ชะอวด	ชะอวด	๐-๗๕๓๘-๑๓๗๗
๒๑	๑๐๘๐๒๑๐๗๙๗	ชะอวดวิทยาการ	ชะอวด	ชะอวด	๐-๗๕๓๘-๑๓๖๖
๒๒	๑๐๘๐๒๑๐๘๔๑	มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์	นาหมอบุญ	จุฬาภรณ์	๐-๗๕๓๐-๘๐๔๑
๒๓	๑๐๘๐๒๑๐๘๐๑	ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา	ท่าศาลา	ท่าศาลา	๐-๗๕๕๒-๑๐๕๒
๒๔	๑๐๘๐๒๑๐๘๐๓	สระแก้วรัตนวิทย์	สระแก้ว	ท่าศาลา	๐-๗๕๓๗-๕๕๙๙
๒๕	๑๐๘๐๒๑๐๗๘๓	บ้านเกาะวิทยา	อินคีรี	พรหมคีรี	๐-๗๕๕๖-๖๖๕๖
๒๖	๑๐๘๐๒๑๐๘๔๖	นบพิตำวิทยา	นบพิตำ	นบพิตำ	๐-๗๕๓๐-๗๒๒๐
๒๗	๑๐๘๐๒๑๐๘๒๗	สิชลคุณาธารวิทยา	ทุ่งปรัง	สิชล	๐-๗๕๓๖-๗๕๒๓
๒๘	๑๐๘๐๒๑๐๘๒๙	สิชลประชาสรรค์	ทุ่งไส	สิชล	๐-๗๕๓๗-๖๑๘๖
๒๙	๑๐๘๐๒๑๐๘๒๘	ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ	ฉลอง	สิชล	๐-๗๕๔๗-๖๖๖๓
๓๐	๑๐๘๐๒๑๐๘๓๑	ขนอมพิทยา	ขนอม	ขนอม	๐-๗๕๕๒-๙๕๐๑

๓.๒.๑๐ เรื่อง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้พื้นฐาน (O-NET)  
ในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รับทราบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้พื้นฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของนักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

---

๓.๒.๑๑ เรื่อง ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
(National Test : NT)

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รับทราบการรายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
(National Test : NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

---

๓.๒.๑๒ เรื่อง นครศรีธรรมราชศึกษา

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รับทราบความคืบหน้าของการจัดทำคู่มือตาม  
โครงการ นครศรีธรรมราชศึกษา

---

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

### เรื่องที่ ๔.๑

#### เรื่อง โครงการ TFE (Teams For Education) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

---

##### คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เห็นชอบดังนี้

๑. เห็นชอบรูปแบบและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการ TFE (Teams For Education) และ

๒. เห็นชอบผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเป็นสถานศึกษานำร่องในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๗ โรงเรียน ดังนี้

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| ๑. โรงเรียนราษฎร์บำรุง    | อำเภอลานสกา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖<br>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครศรีธรรมราช เขต ๑      |
| ๒. โรงเรียนวัดมงคลาราม    | อำเภอบึงนาราง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓<br>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครศรีธรรมราช เขต ๒    |
| ๓. โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิตร | อำเภอร่อนพิบูลย์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖<br>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครศรีธรรมราช เขต ๓ |
| ๔. โรงเรียนวัดพรหมโลก     | อำเภอพรหมคีรี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖<br>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครศรีธรรมราช เขต ๔    |
| ๕. โรงเรียนไตรภูมิวิทยา   | อำเภอเมือง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓<br>สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                        |
| ๖. โรงเรียนปากพูน         | อำเภอเมือง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖<br>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒                    |

## เรื่องที่ ๔.๒

### เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

---

#### คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อนุมัติการเลิกสถานศึกษา จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้

๑. โรงเรียนบ้านป่าระกำเหนือ ขอเลิกสถานศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยทรัพย์สินของโรงเรียนบ้านป่าระกำเหนือ ให้โรงเรียนวัดป่าระกำ เป็นผู้รับผิดชอบ
  ๒. โรงเรียนบ้านปากบางท่าพญา ขอเลิกสถานศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยทรัพย์สินของโรงเรียนบ้านปากบางท่าพญา ให้โรงเรียนบ้านบางแรด เป็นผู้รับผิดชอบ
- 

## เรื่องที่ ๔.๓

### เรื่อง การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

---

#### คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อนุญาตการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ทั้ง ๗ ครอบครัว ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๑ จำนวน ๕ ครอบครัว
    - ๑.๑ บ้านเรียนวิมุติ ขออนุญาตจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
    - ๑.๒ บ้านเรียนตัดต้า ขออนุญาตจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
    - ๑.๓ บ้านเรียนสายดนตรี ขออนุญาตจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
    - ๑.๔ บ้านเรียนแสงรุ่ง ขออนุญาตจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
    - ๑.๕ บ้านดนตรีครูเอ็ม ขออนุญาตจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๒ จำนวน ๒ ครอบครัว
    - ๒.๑ บ้านเรียนกลินดี ขออนุญาตจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
    - ๒.๒ บ้านเรียนขวัญอ่อน ขออนุญาตจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
-

## เรื่องที่ ๔.๔

เรื่อง การรายงานการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง

---

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แจ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด

---

## เรื่องที่ ๔.๕

เรื่อง การพิจารณาย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (การย้ายเพิ่มเติม) รอบที่ ๔

---

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบที่ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ (การย้ายเพิ่มเติม) ดังนี้

๑. อนุมัติการย้ายกรณีปกติ จำนวน ๑ ราย คือ นายวีระชาย กำเนิดมณี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรงาม อำเภอลานสกา สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ให้ย้ายและแต่งตั้งไปดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

๒. อนุมัตินำตำแหน่งว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติฯ ตำแหน่งเลขที่ ๓๙๗๙ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่มีผู้ประสงค์ขอย้าย ใช้ตำแหน่งว่างดังกล่าว เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ลำดับถัดไป คือ ลำดับที่ ๑๔๕ นางเนตรทิพย์ รอดเหลือ้ม มาบรรจุเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง ต่อไป

๓. อนุมัติตำแหน่งว่างหลังจากการย้ายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีปกติ ข้อ ข.ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ อย่างเคร่งครัด

๔. อนุมัติเป็นหลักการ หากดำเนินการตามข้อ ๓. แล้ว ไม่มีผู้เขียนย้ายลงตำแหน่ง ให้ใช้ตำแหน่งว่างดังกล่าวบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ลำดับถัดไป ต่อไป

---



## เรื่องที่ ๔.๖

### เรื่อง การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

#### คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เห็นชอบตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ และสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จำนวน ๙ ราย

ที่	ชื่อ/ตำแหน่ง/ สถานศึกษา	วันที่บรรจุ และแต่งตั้ง	คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม			หมายเหตุ
			ประธานกรรมการ (ผู้อำนวยการ สถานศึกษา)	กรรมการ (ผู้ดำรงตำแหน่งครูใน สถานศึกษา)	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก ภายนอกสถานศึกษา)	
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ จำนวน ๑ ราย</b>						
๑	นางสาววัชรภรณ์ แก้วกวน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านทุ่งหวาน	๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	นายประยูรศักดิ์ ขวัญสง ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งหวาน	นางขวัญดาว จุแจ้ง	นางสาวฐานิศ ทริกจันทร์	
<b>สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จำนวน ๘ ราย</b>						
๒	นายธรรมรงค์ ณรงค์ทิพย์	๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑	นายภักดี เหมทานนท์ ผอ.ร.ร.เบญจมาชูทิศ	นางรัชชชล พัสตสาร ครูชำนาญการพิเศษ	นายภิญโญ เนาวรัตน์	
๓	นางสาวอังคณา วิชัยดิษฐ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนร่อนพิบูลเกียรติ วสุนธราภิวัฒน์	๔ เมษายน ๒๕๖๒	นายประโยชน์ ชัยณรงค์ ผอ.โรงเรียนร่อนพิบูล เกียรติวสุนธราภิวัฒน์	นางผกาศรี สุวรรณบำรุง ครูชำนาญการพิเศษ	นายชาญชัย ทองเกตู	
๔	นายพงษ์ไท จินตนาปัญญา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนทุ่งใหญ่ วิทยาคม	๔ เมษายน ๒๕๖๒	นายนันท์วัฒน์ ชัยวิจิต ผอ.โรงเรียนทุ่งใหญ่ วิทยาคม	นางสาวจงกล บุญรอด ครูชำนาญการ	นายวัชร พรหมศร	
๕	นางสาวทัศนีย์ ภู้อย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนนางเอ๋ยวิทยา	๑๐ เมษายน ๒๕๖๒	นายสุพจน์ จงจิตร ผอ.โรงเรียนนางเอ๋ย วิทยา	นางปวีณา ธนาวุฒิ คศ.๑	นายมนต์มนัส สังข์เมฆ	
๖	นายฉัตรดินทร์ สุวรรณเลิศ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนเสม็ดจวน วิทยาคม	๑๐ เมษายน ๒๕๖๒	นายปรีชา ปัญญาณฤพล ผอ.โรงเรียนเสม็ดจวน วิทยาคม	นางสาวกมลพรรณ ชูแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ	นายสุจิต ชำนาญกิจ	

ที่	ชื่อ/ตำแหน่ง/ สถานศึกษา	วันที่บรรจุ และแต่งตั้ง	คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม			หมายเหตุ
			ประธานกรรมการ (ผู้อำนวยการ สถานศึกษา)	กรรมการ (ผู้ดำรงตำแหน่งครูใน สถานศึกษา)	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก ภายนอกสถานศึกษา)	
๗	นางสาวจิราวรรณ จันทร์ทองอ่อน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนพรหมคีรี พิทยาคม	๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒	นายกำพล ทองอยู่ ผอ.โรงเรียนพรหมคีรี พิทยาคม	นางพิมพ์ชนก วรรณมาศ ครูชำนาญการ	นายวีรยุทธ ศิริพรหม	
๘	นางสาวปวันรัตน์ แก้วอุไทย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนก้างปลา วิทยาคม	๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒	นายประเสริฐ ธานีรัตน์ ผอ.โรงเรียนก้างปลา วิทยาคม	นางสมโภช วังวิเศษกุล ครูชำนาญการพิเศษ	นายเกียรติศักดิ์ ยอดระบำ	
๙	นายภัททียะ จันทร์อุดม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรม ราช	๑๖ พฤษภาคม ๑๕๖๒	นาย ส.สมบัติ มีสุนทร ผอ.โรงเรียนกัลยาณี ศรีธรรมราช	นางจิตประภา ศักดิ์ตามาศ ครูชำนาญการพิเศษ	นางบุญงาม ไชยรักษ์	

## เรื่องที่ ๔.๗

### เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ดำรงตำแหน่งครู

#### คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนนและการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปี ให้ดำรงตำแหน่งครู สังกัดเดิม โดยได้รับ เงินเดือนอันดับ คศ.๑ เมื่อวันที่ถัดจากวันครบกำหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จำนวน ๑๑ ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	โรงเรียน	วันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู
๑	นางสาวสุทธีรัตน์ ประดิษฐ์ผล	วัดพระมหาธาตุ/เมือง	๕ เมษายน ๒๕๖๒
๒	นางชนิษฐา หลังจี	อนุบาลนครศรีธรรมราช	๕ เมษายน ๒๕๖๒
๓	นางสาววาสนา มีเดช	อนุบาลนครศรีธรรมราช	๕ เมษายน ๒๕๖๒
๔	นายบรรยงค์ แก้วสีสัด	บ้านทวดทอง/เมือง	๕ เมษายน ๒๕๖๒
๕	นางสาวจุฬาลักษณ์ พรหมอินทร์	บ้านบางกระบือ/เมือง	๕ เมษายน ๒๕๖๒
๖	นางสาววาสนา พรหมทอง	บ้านกุยเหนือ/ข้างกลาง	๕ เมษายน ๒๕๖๒
๗	นางภริษญา สุขขำ	บ้านปากแพรก/บางขัน	๕ เมษายน ๒๕๖๒
๘	นางสาวอุไรวรรณ จันทร์	กัลยาณีศรีธรรมราช/เมือง	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๙	นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์	กัลยาณีศรีธรรมราช/เมือง	๕ เมษายน ๒๕๖๒
๑๐	นางสาวอนุสรณ์ บ่อน้อย	ฉวางรัชดาภิเษก/ฉวาง	๕ เมษายน ๒๕๖๒
๑๑	นางสาวมารีสา พุทธพงศ์	ชนอมพิทยา/ชนอม	๕ เมษายน ๒๕๖๒

## เรื่องที่ ๔.๘

เรื่อง การชะลอการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

---

### คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อนุมัติชะลอการนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ของ กศจ.นครศรีธรรมราช ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา ดนตรีสากล และอุตสาหกรรมศิลป์ ตามบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ กศจ.นครศรีธรรมราช เคยมีมติไว้ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒, ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เนื่องจาก กศจ.นครศรีธรรมราช ได้กำหนดเป็นประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน และกศจ.ที่ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ไม่ได้กำหนดเป็นประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน จนกว่าจะทราบผลการพิจารณาของสำนักงาน ก.ค.ศ.เป็นประการใดจึงจะดำเนินการ

---

## เรื่องที่ ๔.๙

เรื่อง การนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

---

### คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อนุมัติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้นำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกการเงินและการบัญชี จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งเป็นประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ที่ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ไม่ได้กำหนดเป็นประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้จะดำเนินการได้จนกว่าจะทราบผลการพิจารณาของสำนักงาน ก.ค.ศ.

๒. อนุมัติเป็นหลักการ กรณีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น ขอใช้บัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา ดนตรีสากล อุตสาหกรรมศิลป์ และสาขาวิชาเอกการเงินและการบัญชี ซึ่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดเป็นกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๗๘๐ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เมื่อผลการพิจารณาของสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นประการใดจึงจะดำเนินการต่อไปได้

---

## เรื่องที่ ๔.๑๐

### เรื่อง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอช่วยราชการเป็นการชั่วคราว

#### คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อนุมัติดังนี้

๑. อนุมัติการขอไปช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นางเพ็ญภา แก้วสองดวง ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดนางตรา ปัจจุบันช่วยปฏิบัติราชการที่โรงเรียนวัดโคกเหล็ก อนุมัติให้ไปช่วยราชการที่โรงเรียนวัดสโมสร ได้ เนื่องจาก โรงเรียนวัดนางตราไม่มีนักเรียนและโรงเรียนที่ช่วยปฏิบัติราชการอยู่เดิม คือโรงเรียนวัดโคกเหล็ก มีอัตรากำลังพอดีเกณฑ์ หากไปช่วยราชการที่โรงเรียนวัดสโมสร เป็นโรงเรียนที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์มากกว่า ๑ อัตรา

๒. อนุมัติการไปช่วยราชการของ นางปราณี โมราศิลป์ ตำแหน่งครู วิชาเอกบรรณารักษ์ โรงเรียนชะอวด วิทยาคาร ซึ่งตามเหตุผลและความจำเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได้ให้ความเห็นว่า สมควรได้รับการอนุมัติให้ไปช่วยปฏิบัติราชการตามคำร้องขอ และโรงเรียนสตรีทุ่งสงได้เสนอข้อมูลขาดแคลนวิชาเอกบรรณารักษ์ เมื่อไปช่วยราชการแล้วโรงเรียนที่ไปช่วยราชการคือโรงเรียนสตรีทุ่งสง มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์มากกว่าโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

๓. ทั้งนี้ให้ไปช่วยราชการได้ภายใน ๑ ปี หากเกินกำหนด ๑ ปีให้เสนอ กศจ.เพื่อพิจารณา ต่อไป

๔. กรณี กศจ.ได้อนุมัติให้ข้าราชการครูไปช่วยราชการไว้แล้ว หากเลยกำหนดเวลา ๑ ปีให้เสนอ กศจ.เพื่อพิจารณาใหม่ ต่อไป

## เรื่องที่ ๔.๑๑

### เรื่อง แก้ไขคำสั่งเงินเดือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) กรณีถูกยกเลิกคำสั่ง

#### คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เห็นชอบการแก้ไขคำสั่งเงินเดือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นายแสนศักดิ์ มีสิทธิ์ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ และ นางสาวรัตนภรณ์ หนูแก้ว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตั้งแต่การเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๒ เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน

### เรื่องที่ ๔.๑๒

เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ค.(๒) ลงกรอบอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ที่ ก.ค.ศ.กำหนดใหม่ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

#### คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อนุมัติการขอกำหนดตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) กรณีตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังเดิมมากำหนดในกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนดใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๒ จำนวน ๑ อัตรา

ที่	กำหนดไว้เดิม			กำหนดใหม่		
	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่ง/ระดับ	อัตรา เงินเดือน	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่ง/ระดับ	อัตรา เงินเดือน
๑	อ ๖๙	เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญการ	๒๔,๐๓๐	อ ๔๙	เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญการ	๒๔,๐๓๐

### เรื่องที่ ๔.๑๓

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

#### คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

##### อนุมัติดังนี้

๑. อนุมัติมอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๒. อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (รายชื่อแจ้ง สพม.๑๒)

๓. อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อและผลงานผู้มีคุณสมบัติเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๔. อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (รายชื่อแจ้ง สพม.๑๒)

๖. อนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้ลงนามในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกประกาศผลการคัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติคัดเลือก และ ประเมินผลงาน และดำเนินทุกกระบวนการจนแล้วเสร็จ และแจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ ตำแหน่ง เลขที่ อ ๒๐ กลุ่มบริหารงานบุคคล ให้ ออกศจ.และ กศจ. ทราบ ต่อไป

### เรื่องที่ ๔.๑๔

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๑

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

มีมติอนุมัติดังนี้

๑. อนุมัติให้นำตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภท วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๑ ใช้ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามตรา ๓๘ ค.(๒) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

๒. อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา คุณสมบัติของบุคคล คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล และคณะกรรมการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามตรา ๓๘ ค.(๒) ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

๓. อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อและผลงานผู้มี คุณสมบัติเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภท วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

๒. อนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้ลงนามในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ไม่มี สิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกประกาศผลการคัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติคัดเลือก และประเมินผลงาน และดำเนินทุกกระบวนการจนแล้วเสร็จ และแจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ ๘ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ให้ ออกศจ.และ กศจ. ทราบ ต่อไป

## เรื่องที่ ๔.๑๕

เรื่อง การขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และรับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๑ - เขต ๔ และสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

### คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. อนุมัติในการนำตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือนมาใช้สำหรับการเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย หรือการโอน และหรือกรณีอื่น ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๑ - เขต ๔ และสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ตามที่เสนอตามลำดับ

๒. อนุมัติเป็นหลักการให้นำประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน กรณีเปลี่ยนตำแหน่งการย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๑ - เขต ๔ และสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ โดยให้ ดำเนินการให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ กำหนดทุกขั้นตอน

๓. อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล และคณะกรรมการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

๔. อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อและผลงานผู้มีคุณสมบัติ เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

๕. อนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้ลงนามในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกประกาศผลการคัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติคัดเลือก และประเมินผลงาน และดำเนินทุกกระบวนการจนแล้วเสร็จ และแจ้งผลการคัดเลือกบุคคล ให้ ออกศจ.และ กศจ. ทราบ ต่อไป

ที่	ตำแหน่ง	ประเภท	ระดับ	ตำแหน่ง เลขที่	กลุ่ม	เงินเดือน	หมายเหตุ
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๑ จำนวน ๔ อัตรา</b>							
๑	นักวิชาการเงินและบัญชี/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ/อาวุโส	๑ ๗	บริหารงานการเงินและสินทรัพย์	๕๔,๐๐๐	ผอ.กลุ่ม
๒	นักวิชาการเงินและบัญชี	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	๑ ๙	บริหารงานการเงินและสินทรัพย์	๔๘,๓๘๐	จัดสรรคืน(กษ.)
๓	นักวิชาการเงินและบัญชี	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	๑ ๑๐	บริหารงานการเงินและสินทรัพย์	๕๘,๕๘๐	จัดสรรคืน(กษ.)
๔	นักวิชาการศึกษา	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	๑ ๓๖	ส่งเสริมการจัดการศึกษา	๕๘,๓๙๐	ผอ.กลุ่ม



ที่	ตำแหน่ง	ประเภท	ระดับ	ตำแหน่ง เลขที่จ่าย ตรง	ตำแหน่ง เลขที่	กลุ่ม	เงินเดือน	หมายเหตุ
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต ๒ จำนวน ๗ อัตรา</b>								
๕	นักวิชาการเงิน และบัญชี	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	๔๕๐๒๘๔๓	อ ๑๒	บริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์	๓๙,๘๙๐	
๖	นักวิชาการเงิน และบัญชี	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	๔๕๐๒๘๔๖	อ ๑๕	บริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์	๖๕,๐๐๐	
๗	นักวิชาการเงิน และบัญชี	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	๔๕๐๒๘๔๗	อ.๑๖	บริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์	๔๙,๗๕๐	
๘	นักวิชาการ พัสดุ	วิชาการ	ชำนาญการ/ ชำนาญการ พิเศษ	๔๕๐๒๘๔๘	อ ๑๗	บริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์	๔๘,๕๓๐	
๙	นิติกร	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	๔๕๐๒๘๖๐	อ ๒๙	บริหารงาน บุคคล	๔๖,๗๑๐	
๑๐	นักวิชาการ ศึกษา	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	๔๕๐๒๘๗๔	อ ๔๓	ส่งเสริมการจัด การศึกษา	๔๓,๒๑๐	
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต ๓ จำนวน ๑๗ อัตรา</b>								
๑๑	เจ้าพนักงาน ธุรการ	ทั่วไป	ปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน	๔๕๐๒๘๙๐	อ ๗	อำนวยการ	๓๑,๖๓๐	
๑๒	นักวิชาการเงิน และบัญชี	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	๔๕๐๒๘๙๕	อ ๑๒	บริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์	๕๘,๓๙๐	
๑๓	นักวิชาการเงิน และบัญชี	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	๔๕๐๒๘๙๖	อ ๑๓	บริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์	๕๘,๓๙๐	
๑๔	นักวิชาการเงิน และบัญชี	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	๔๕๐๒๘๙๗	อ ๑๔	บริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์	๔๓,๖๐๐	
๑๕	นักวิชาการเงิน และบัญชี	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	๔๕๐๒๘๙๗	อ ๑๕	บริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์	๓๘,๓๖๐	

ที่	ตำแหน่ง	ประเภท	ระดับ	ตำแหน่ง เลขที่จ่ายตรง	ตำแหน่ง เลขที่	กลุ่ม	เงินเดือน	หมายเหตุ
๑๖	นักวิชาการเงิน และบัญชี	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	๔๕๐๒๘๙๘	อ ๑๖	บริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์	๔๓,๖๐๐	
๑๗	นักวิชาการ พัสดุ	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	๔๕๐๒๙๐๑	อ ๑๘	บริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์	๔๐,๖๗๐	
๑๘	นักทรัพยากร บุคคล	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	๔๕๐๒๙๐๙	อ.๒๖	บริหารงาน บุคคล	๔๐,๕๘๐	
๑๙	นักทรัพยากร บุคคลหรือนักวิชาการ คอมพิวเตอร์	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	๔๕๐๒๙๑๐	อ.๒๗	บริหาร งาน บุคคล	๓๗,๙๐๐	
๒๐	นิติกร	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	๔๕๐๒๙๑๒	อ.๒๙	บริหารงาน บุคคล	๕๓,๐๕๐	
๒๑	เจ้าพนักงาน ธุรการ	ทั่วไป	ปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน	๔๕๐๒๙๑๓	อ ๓๐	บริหารงาน บุคคล	๑๒,๒๘๐	
๒๒	เจ้าพนักงาน ธุรการ	ทั่วไป	ปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน	๔๕๐๒๙๑๔	อ ๓๑	บริหารงาน บุคคล	๔๓,๖๐๐	
๒๓	นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผน หรือนักวิชาการ คอมพิวเตอร์	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	๔๕๐๒๙๒๐	อ.๓๗	นโยบายและ แผน	๔๖,๓๔๐	
๒๔	เจ้าพนักงาน ธุรการ	ทั่วไป	ปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน	๔๕๐๒๙๒๑	อ ๓๘	นโยบายและ แผน	๑๔,๔๑๐	
๒๕	นักวิชาการ ศึกษา	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๔๕๐๒๙๒๒	อ ๓๙	ส่งเสริมการจัด การศึกษา	๕๖,๙๖๐	ผอ.กลุ่ม
๒๖	เจ้าพนักงาน ธุรการ	ทั่วไป	ปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน	๔๕๐๒๙๓๐	อ ๔๗	นิเทศฯ	๓๘,๗๕๐	
๒๗	เจ้าพนักงาน ธุรการ	ทั่วไป	ปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน	๔๕๐๒๙๓๑	อ ๔๘	นิเทศฯ	๓๘,๗๕๐	

ที่	ตำแหน่ง	ประเภท	ระดับ	ตำแหน่ง เลขที่จ่ายตรง	ตำแหน่ง เลขที่	กลุ่ม	เงินเดือน	หมายเหตุ
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ จำนวน ๘ อัตรา</b>								
๒๘	นักจัดการงานทั่วไป หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	๔๕๐๒๗๔๒	อ ๓	อำนวยการ	๔๓,๖๐๐	
๒๙	นักประชาสัมพันธ์	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	๔๕๐๒๗๔๓	อ ๔	อำนวยการ	๔๓,๖๐๐	
๓๐	เจ้าพนักงานธุรการ	ทั่วไป	ปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน	๔๕๐๒๗๔๕	อ ๖	อำนวยการ	๒๕,๐๑๐	
๓๑	นักวิชาการเงินและบัญชี หรือเจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ/อาวุโส	๔๕๐๒๗๔๖	อ ๗	บริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์	๕๘,๓๙๐	
๓๒	นักวิชาการเงินและบัญชี หรือเจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี	วิชาการ	ชำนาญการ/ ชำนาญการ พิเศษ/ชำนาญ งาน/อาวุโส	๔๕๐๒๗๔๗	อ ๘	บริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์	๔๓,๖๐๐	
๓๓	นักวิชาการพัสดุ หรือเจ้า พนักงานพัสดุ	วิชาการ หรือ ทั่วไป	ชำนาญการ/ ชำนาญการ พิเศษ/ชำนาญ งาน/อาวุโส	๔๕๐๒๗๕๓	อ ๑๔	บริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์	๔๓,๖๐๐	
๓๔	นักทรัพยากรบุคคล	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	๔๕๐๒๗๖๑	อ ๒๒	บริหารงาน บุคคล	๔๓,๖๐๐	
๓๕	เจ้าพนักงานธุรการ	ทั่วไป	ปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน	๔๕๐๒๗๖๖	อ ๒๗	บริหารงาน บุคคล	๒๙,๑๒๐	

ที่	ตำแหน่ง	ประเภท	ระดับ	ตำแหน่ง เลขที่จ่ายตรง	ตำแหน่ง เลขที่	กลุ่ม	เงินเดือน	หมายเหตุ
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จำนวน ๑๓ อัตรา</b>								
๓๖	เจ้าพนักงานธุรการ	ทั่วไป	ปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน	๔๕๐๙๕๗๒	อ.๖	อำนวยการ	๒๓,๓๘๐	
๓๗	นักวิชาการเงินและบัญชี หรือเจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี	วิชาการ /ทั่วไป	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ/ ปฏิบัติงาน- ชำนาญงาน	๔๕๐๙๕๗๗	อ.๑๑	บริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์	๕๓,๐๘๐	
๓๘	นักวิชาการพัสดุ/ เจ้าพนักงานพัสดุ	วิชาการ /ทั่วไป	ชำนาญการ การ/ชำนาญ การพิเศษ/ ชำนาญงาน/ อาวุโส	๔๕๐๙๕๘๑	อ.๑๕	บริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์	๑๙,๗๘๐	
๓๙	นักวิชาการพัสดุหรือเจ้า พนักงานพัสดุ	วิชาการ ทั่วไป	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ หรือ ปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน	๔๕๐๙๕๘๒	อ.๑๖	บริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์	๑๗,๖๑๐	
๔๐	นักทรัพยากรบุคคล	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๔๕๐๙๕๘๓	อ.๑๗	บริหารงาน บุคคล	๕๓,๐๘๐	ผู้อำนวยการ กลุ่ม
๔๑	นักทรัพยากรบุคคล	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	๔๕๐๙๕๙๐	อ.๒๔	บริหารงาน บุคคล	๕๘,๓๙๐	
๔๒	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	๔๕๐๙๕๙๑	อ.๒๕	บริหารงาน บุคคล	๑๙,๗๙๐	
๔๓	นิติกร	วิชาการ	ชำนาญการ/ ชำนาญการ พิเศษ	๔๕๐๙๕๙๒	อ.๒๖	บริหารงาน บุคคล	๔๖,๔๗๐	
๔๔	นักวิเคราะห์นโยบายและ แผน	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	๔๕๐๙๖๐๑	อ.๓๕	นโยบายและ แผน	๕๓,๐๘๐	
๔๕	นักวิชาการศึกษา	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	๔๕๐๙๖๐๖	อ.๔๐	ส่งเสริมการจัด การศึกษา	๔๗,๖๖๐	
๔๖	เจ้าพนักงานธุรการ	ทั่วไป	ปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน	๔๕๐๙๖๑๑	อ.๔๕	ส่งเสริมการจัด การศึกษา	๔๓,๖๐๐	
๔๗	นักวิชาการตรวจสอบ ภายใน/นักวิชาการเงินและ บัญชี/ เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ ปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน	๔๕๐๙๖๑๕	อ.๔๙	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	๒๙,๑๔๐	
๔๘	นักวิชาการเงิน และบัญชี	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	๔๕๐๙๖๒๐	อ.๕๔	บริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์	๕๒,๙๗๐	

## เรื่องที่ ๔.๑๖

### เรื่อง การโอนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒)

#### คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เห็นชอบการโอนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) ดังนี้

#### ๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

๑. เห็นชอบการโอนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ ๑ ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย คศ.๑ คศ.๒ และ คศ.๓ ข้าราชการในสถานศึกษา รong. ผอ.สพท. ,ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการสถานศึกษา ใน สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ดังนี้

๑.๑ เสนอโอนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น	จำนวน ๗๖๓ ราย
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๒.๐๐ - ๕.๕๐	
๑.๒ เสนอโอนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก	จำนวน ๓๐๒ ราย
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๒.๓๐ - ๓.๙๐	
๑.๓ เสนอโอนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี	จำนวน ๔๔ ราย
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๒.๓๐ - ๓.๕๐	
๑.๔ เสนอโอนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้	จำนวน ๒ ราย
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๒.๔๐ - ๒.๗๐	
๑.๕ ไม่โอนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในสถานศึกษา	จำนวน ๒ ราย
๑.๖ ไม่โอนเงินเดือนเนื่องจากไม่ได้นับมีตัว ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ราย
บรรจุ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒	

๒. เห็นชอบการโอนเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้โอนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ตามนัยข้อ ๑๙ แห่งกฎก.ค.ศ.ฯพ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น (เวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ๑๕ วัน) เลื่อนร้อยละ ๒ จำนวน ๔ ราย (ซึ่งจำนวนคนรวมอยู่กับข้อ ๑.๑ ด้วยแล้ว)

๓. เห็นชอบการโอนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ ๒ ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ. ๔ และ คศ.๕ เสนอโอนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๒.๓๗ - ๓.๙๐ จำนวน ๓ ราย

#### ๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

๑. เห็นชอบการโอนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ ๑ ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย คศ.๑ คศ.๒ และ คศ.๓ ข้าราชการในสถานศึกษา รong. ผอ.สพท. ,ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูช ราชการ สพป.ใน สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ ดังนี้

๑.๑ เสนอโอนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น	จำนวน ๑,๒๙๒ ราย
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๑.๘๐ - ๔.๕๐	
๑.๒ เสนอโอนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก	จำนวน ๕๐๑ ราย
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๒.๕๐ - ๔.๐๐	
๑.๓ เสนอโอนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี	จำนวน ๑๕๕ ราย
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๒.๐๐ - ๓.๕๐	

๑.๔ เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้  
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๒.๐๐ - ๒.๙๐ จำนวน ๙ ราย

๑.๕ ไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในสถานศึกษา จำนวน ๑๒ ราย  
และไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๑ ราย

๒. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ  
เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
(เวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ๑๕ วัน) เลื่อนร้อยละ ๒ จำนวน ๔ ราย เลื่อนร้อยละ ๑.๘๐ จำนวน ๑ ราย  
(ซึ่งจำนวนคนรวมอยู่กับ ข้อ ๑.๑ ด้วยแล้ว)

๓. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถึงแก่กรรมก่อนวันที่  
๑ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ราย

๓.๑ นางกาญจนา อินทอง ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดจันดี ให้เลื่อนร้อยละ ๒.๕๐ ตั้งแต่วันที่ ๑  
มีนาคม ๒๕๖๒

๓.๒ นางรัตนา ภู่อพรหมมินทร์ ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด ให้เลื่อนร้อยละ ๒.๗๐ ตั้งแต่  
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒

๔. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ ๒ ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ. ๔ และ คศ.๕  
ระดับดีเด่น ร้อยละการเลื่อน ๓.๑๐ จำนวน ๑ ราย

### ๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

๑. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ ๑ ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย คศ.๑ คศ.๒  
และ คศ.๓ (ข้าราชการในสถานศึกษา รอง. ผอ.สพท., ศึกษาพิเศษ และผู้อำนวยการสถานศึกษา) ใน สพพ.  
นครศรีธรรมราช เขต ๓ ดังนี้

๑.๑ เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ทุกประเภท  
ร้อยละการเลื่อน ๑.๙๐ - ๒.๐๐ จำนวน ๑,๔๕๒ ราย

๑.๒ เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก ทุกประเภท ร้อยละ  
การเลื่อน ๒.๒๐ - ๔.๐๐ จำนวน ๒๓๕ ราย

๑.๓ เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี ทุกประเภท ร้อยละ  
การเลื่อน ๑.๐๗ - ๓.๐๐ จำนวน ๑๙ ราย

๑.๔ เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้ ทุกประเภท  
ร้อยละการเลื่อน ๒.๐๐ จำนวน ๑ ราย

๑.๕ เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาป่วย ตาม พ.ร.บ.สงเคราะห์  
ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ร้อยละการเลื่อน ๒.๐๐  
(ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ) จำนวน ๑ ราย

๑.๖ เสนอไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในสถานศึกษา จำนวน ๑๙ ราย

๒. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ  
เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ตามนัยข้อ ๑๙ แห่งกฎ ก.ค.ศ.ฯ พ.ศ.๒๕๖๑ (เวลาปฏิบัติ  
ราชการไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ๑๕ วัน และในครั้งที่แล้วมาเป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น)  
เลื่อนร้อยละ ๑.๙๐ - ๒.๐๐ จำนวน ๑๔ ราย (ซึ่งจำนวนคนรวมอยู่กับ ข้อ ๑.๑ ด้วยแล้ว)

๓. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (ลาเกินจำนวนครั้งที่กำหนด แต่วันลารวมกันทุกครั้งไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทำการ และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น) เลื่อนร้อยละ ๒.๐๐ จำนวน ๑ ราย (ซึ่งจำนวนคนรวมอยู่ในข้อ ๑.๑ ด้วยแล้ว)

๔. เห็นชอบ เสนอ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ส่งเลื่อนเงินเดือนเป็นการเฉพาะราย จำนวน ๑ ราย คือ รายนางฉลวย เหล่าคนคำ ครู โรงเรียนวัดกาโหใต้

๕. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ ๒ ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ คศ.๔ และ คศ.๕ เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ร้อยละการเลื่อน ๒.๘๒ จำนวน ๑ ราย

#### ๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

๑. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ ๑ ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย คศ.๑ คศ.๒ และ คศ.๓ ข้าราชการในสถานศึกษา รอง. ผอ.สพท. ,ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและช่วยราชการใน สพท. สังกัด สพท.นครศรีธรรมราช เขต ๔ ดังนี้

๑.๑ เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๑.๑๐ - ๔.๖๐ จำนวน ๗๓๓ ราย

๑.๒ เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๒.๖๙ - ๔.๑๙ จำนวน ๖๓๐ ราย

๑.๓ เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๒.๒๗ - ๓.๕๐ จำนวน ๓๒ ราย

๑.๔ เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้ ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๓.๒๐ จำนวน ๒ ราย

๑.๕ ไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในสถานศึกษา จำนวน ๘ ราย

๒. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ตามนัยข้อ ๑๙ แห่งกฎ ก.ค.ศ.๖ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นผู้มีการปฏิบัติงานดีเด่น (เวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ๑๕ วัน) เลื่อนร้อยละ ๑.๑๐ - ๒.๐๐ จำนวน ๕ ราย (ซึ่งจำนวนคนรวมอยู่ในข้อ ๑.๑ ด้วยแล้ว)

๓. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ ๒ ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ. ๔ และ คศ.๕ เสนอให้เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๒.๖๖ - ๓.๓๐ จำนวน ๒ ราย

#### ๕. สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๑. กลั่นกรองและเสนอแนะเลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ ๑ ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย คศ.๑ คศ.๒ และ คศ.๓ ข้าราชการในสถานศึกษา รอง. ผอ.สพท. ,ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการสถานศึกษา ใน สพท.๑๒ ดังนี้

๑.๑ เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๒.๕๘ - ๕.๐๐ จำนวน ๑,๕๔๔ ราย

๑.๒ เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๑.๘๔ - ๓.๔๐ จำนวน ๑,๑๖๘ ราย

๑.๓ เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๒.๐๐ - ๓.๑๐ จำนวน ๑๕๘ ราย

๑.๔ เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๒.๐๙ - ๒.๖๐ จำนวน ๑๔ ราย

๑.๕ ไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในสถานศึกษา จำนวน ๔๓ ราย

๒. เห็นชอบการเสนอเลื่อนเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ(เวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ๑๕ วัน) เลื่อนร้อยละ ๒ จำนวน ๕ ราย (ซึ่งจำนวนคนรวมอยู่ในข้อ ๑.๑ ด้วยแล้ว)

๓. เห็นชอบการเสนอเลื่อนเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปช่วยราชการต่างเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ให้เลื่อนเงินเดือนตามผลการพิจารณาของส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน ๖ ราย

๔. เห็นชอบการเสนอเลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ ๒ ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ. ๔ และ คศ.๕

๔.๑ เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเอนทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๓.๔๐ จำนวน ๑ ราย

๔.๒ เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมากทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๓.๐๐ - ๓.๒๑ จำนวน ๒ ราย

๕. เห็นชอบอนุมัติเป็นหลักการให้เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปช่วยปฏิบัติราชการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) ตามผลการพิจารณาของหน่วยงานที่ไปช่วยปฏิบัติราชการแจ้งมายังหน่วยงานต้นสังกัด

๖. เห็นชอบมอบหมายผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนเป็นการเฉพาะรายตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙ ดังนี้

๖.๑ ผอ.สพท. แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ รอง ผอ.สพท. เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ถ้ามี) ผู้อำนวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ใน สพท. ทราบ

๖.๒ ผู้อำนวยการสถานศึกษา แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการสายงานการสอน ทราบ

๗. เห็นชอบเป็นหลักการให้แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีที่ได้เลื่อนระดับให้สูงขึ้นย้อนหลังก่อนมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) ทุกกรณี อนึ่งหากมีเศษวงเงินที่เหลือเมื่อรวมกันแล้ว ให้พิจารณาให้กับกลุ่มข้าราชการกลุ่มไหนก็ได้ แต่ต้องพิจารณาจากคะแนนสูงสุด



## เรื่องที่ ๔.๑๗

เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น  
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒)

---

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเด็นที่นำเสนอเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

๑. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม  
มาตรา ๓๘ ค. (๒) ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๑ - ๔ และ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ และที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนตามที่เสนอ ดังนี้

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑	จำนวน ๔๔ คน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	จำนวน ๔๗ คน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓	จำนวน ๓๕ คน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔	จำนวน ๓๐ คน
สพม.เขต ๑๒	จำนวน ๓๓ คน

อนึ่งหากมีเศษวงเงินที่เหลือเมื่อรวมกันแล้ว ให้พิจารณาให้กับกลุ่มข้าราชการกลุ่มไหนก็ได้ แต่ต้อง  
พิจารณาจากคะแนนสูงสุด

---

## เรื่องที่ ๔.๑๘

เรื่อง ขอตตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

### คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อนุมัติคุณสมบัติการตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ ทั้ง ๔ ราย ก่อนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๑. อนุมัติคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน ๔ ราย

๒. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน ๔ ราย ทั้งนี้กรรมการประเมินคนที่ ๒ จะประเมิน ได้ครั้งละไม่เกิน ๒ คน

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	โรงเรียน	วิชาเอก
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครศรีธรรมราช เขต ๓ จำนวน ๒ ราย</b>				
๑.	นายพงษ์ศักดิ์ อินทร์อักษร	ครู	ต.ช.ด.บ้านควนมีชัย	ภาษาไทย
๒.	นายคิดสรรงค์ โค้วสวัสดิ์	ครู	ชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ ๑๗๓	สุขศึกษาและพลศึกษา
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครศรีธรรมราช เขต ๔ จำนวน ๑ ราย</b>				
๓.	นายจักรพงษ์ เดชสุข	ผอ.	บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)	บริหารสถานศึกษา
<b>สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จำนวน ๑ ราย</b>				
๔.	น.ส.วิไลลักษณ์ ปลอดเถาว์	ครู	ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย	ภาษาไทย

## เรื่องที่ ๔.๑๙

### เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ

#### คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อนุมัติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑. อนุมัติการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน

๒. อนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน ๔ ราย ตั้งแต่วันที่คุณสมบัติครบถ้วน

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	โรงเรียน	วิชาเอก
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ จำนวน ๓ ราย</b>				
๑.	นางกมลทิพย์ ยุเหล็ก	ครู	บ้านอินทนิล	ปฐมวัย
๒.	นายภูวดล ชำนาญ	ครู	วัดประทุมทายการาม	คณิตศาสตร์
๓.	นางสาวขวัญวลี แก้วชื่น	ครู	วัดสโมสรสันนิบาต	วิทยาศาสตร์
<b>สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จำนวน ๑ ราย</b>				
๔.	นางสาวบุศรา เต็มลักษมี	ครู	เชียรใหญ่	ภาษาอังกฤษ

## เรื่องที่ ๔.๒๐

เรื่อง ขอตตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ  
ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ  
ชำนาญการพิเศษ (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๑)

### คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อนุมัติดังนี้

๑. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็น  
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน ๘ ราย

๒. อนุมัติการตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ  
ชำนาญการพิเศษ จำนวน ๘ ราย

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	โรงเรียน	วิชาเอก
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครศรีธรรมราช เขต ๒ จำนวน ๕ ราย</b>				
๑.	นายประภากร ปอयी	ครูชำนาญการ	วัดกะโสม	คณิตศาสตร์
๒.	นางกิติกร ดำรงพิพรรณ	ครูชำนาญการ	วัดมะปรางงาม	ภาษาอังกฤษ
๓.	นายศุภชัย อาญา	ครูชำนาญการ	บ้านแพรกกลาง	สุขศึกษาและพลศึกษา
๔.	น.ส.กชมล เดิมคลัง	ครูชำนาญการ	บ้านไสใหญ่	คอมพิวเตอร์
๕.	นางชวิศา พรหมขวัญ	ครูชำนาญการ	วัดสามัคคีนุกูล	คณิตศาสตร์
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ จำนวน ๑ ราย</b>				
๖.	นายเช็บ บุญวรรณ	ผู้อำนวยการชำนาญการ	บ้านหนองนนตรี	สายงานบริหาร สถานศึกษา
<b>สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จำนวน ๒ ราย</b>				
๗.	นางสาวอัจฉราพร ปรีชาชาญ	ครูชำนาญการ	ปากพ่อง	ภาษาอังกฤษ
๘.	นางสาวณัฐกฤตา ทองนอก	ครูชำนาญการ	ปากพ่อง	ภาษาอังกฤษ

### เรื่องที่ ๔.๒๑

เรื่อง ขอนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน  
เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

#### คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ของคณะกรรมการ ชุดที่ ๑ จำนวน ๑๓ ราย เพื่อให้  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ - ๔ และสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา  
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ และ  
ความเห็นของคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ ๒ ในสาขานั้นๆ พิจารณาต่อไป

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	โรงเรียน	วิชาเอก
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ จำนวน ๘ ราย</b>				
๑.	นางจิราภรณ์ ศรีคงแก้ว	ครูชำนาญการ	สังวาลย์วิท ๗	ปฐมวัย
๒.	นายพีรทัต พรหมทอง	ครูชำนาญการ	บ้านสระนางมโนราห์	คณิตศาสตร์
๓.	นางสาวอังคณา ราษฎร์เต็ม	ครูชำนาญการ	บ้านสามัคคีธรรม	คณิตศาสตร์
๔.	นางสาวกวิสรา บัวเพ็ชร	ครูชำนาญการ	วัดธรรมเผด็จ	ภาษาอังกฤษ
๕.	นายเชาวลิตร์ แดงงาม	ครูชำนาญการ	วัดควนชม	วิทยาศาสตร์
๖.	นางสาววิชุดา สงวนวงศ์	ครูชำนาญการ	สังวาลย์วิท ๗	คอมพิวเตอร์
๗.	นางสาวปนิษฐา ฤทธิพรัตน์	ครูชำนาญการ	สังวาลย์วิท ๗	วิทยาศาสตร์
๘.	นางสิริกร มณีกุล	ครูชำนาญการ	บ้านนาเส	ภาษาไทย
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ จำนวน ๑ ราย</b>				
๙.	นายอนุชณ สุรพงศามาศ	ผู้อำนวยการ ชำนาญการ	บ้านควนมิตร	สายงานบริหารสถานศึกษา
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ จำนวน ๓ ราย</b>				
๑๐.	นายพราสัน การดี	ผอ.ชำนาญการ	บ้านวัดโน	บริหารสถานศึกษา
๑๑.	นายทศพล ใบเต้	ผอ.ชำนาญการ	วัดคีรีวง	บริหารสถานศึกษา
๑๒.	นายสุชาติ โต๊ะหมาด	ครูชำนาญการ	วัดโคกเหล็ก	สุขศึกษา
<b>สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จำนวน ๑ ราย</b>				
๑๓.	นางจินตนา เพ็ชรคล้าย	ครูชำนาญการ	คีรีราษฎร์พัฒนา	วิทยาศาสตร์

## เรื่องที่ ๔.๒๒

### เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๓ )

#### คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

#### อนุมัติดังนี้

๑. ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒๕ ราย

๒. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑๕ ราย ตั้งแต่วันที่มิใช่คุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	โรงเรียน	วิชาเอก
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครศรีธรรมราช เขต ๒ จำนวน ๘ ราย</b>				
๑.	นางสาวอัจฉรา สัมเขียวหวาน	รอง ผอ.ชำนาญการ	สหกรณ์นิคมกสิกรรม	บริหารสถานศึกษา
๒.	นายสิทธิชัย เดชาสิทธิ์	ผอ.ร.ร.ชำนาญการ	วัดหลักช้าง	บริหารสถานศึกษา
๓.	นายวิชาญ ศรีอักษร	ผอ.ร.ร.ชำนาญการ	วัดมะนาวหวาน	บริหารสถานศึกษา
๔.	นายจิระวัฒน์ ศรีแก้ววรรณ	ผอ.ร.ร.ชำนาญการ	วัดนางเอื้อย	บริหารสถานศึกษา
๕.	นางวิลาวรรณ์ เกื้อหนูน	ครูชำนาญการ	บ้านทุ่งกรวด	วิทยาศาสตร์
๖.	นางกันยานี กรุงแก้ว	ครูชำนาญการ	บ้านห้วยปรึก	วิทยาศาสตร์
๗.	นางสุชาวดี พรหมเสน	ครูชำนาญการ	วัดท่ายาง	วิทยาศาสตร์
๘.	นางทิพวรรณ เพชรสะแก	ครูชำนาญการ	วัดโบราณาราม	วิทยาศาสตร์
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครศรีธรรมราช เขต ๓ จำนวน ๖ ราย</b>				
๙.	นางสาวสุภัทร พุทธานุกูล	ผู้อำนวยการชำนาญการ	บ้านควนมุด	สายงานบริหารสถานศึกษา
๑๐.	นางสาวกุลล สังข์จันทร์	ครูชำนาญการ	บ้านทุ่งไคร	ปฐมวัย
๑๑.	นายสิทธิสา สามพิมพ์	ครูชำนาญการ	ต.ช.ด.บ้านท่าข้าม	ปฐมวัย
๑๒.	นางสาววิภารัตน์ ถนนทิพย์	ครูชำนาญการ	บ้านท่าไทร	ปฐมวัย
๑๓.	นางจิรา ชูแก้ว	ครูชำนาญการ	วัดเทพนมเขียด	ปฐมวัย
๑๔.	นางปาณิสสา สังข์วัลย์	ครูชำนาญการ	ทัศนาวลัย	สุขศึกษาและพลศึกษา

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	โรงเรียน	วิชาเอก
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จำนวน ๑ ราย</b>				
๑๕.	นางโสภา สังข์สุข	ครูชำนาญการ	มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์	การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)

๓. อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ ๑ ภายในเวลา ๖ เดือน นับจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งมติให้ทราบ จำนวน ๕ ราย

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	โรงเรียน	วิชาเอก
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ จำนวน ๒ ราย</b>				
๑.	นางสาวธิดารัตน์ สัมเขียวหวาน	ครูชำนาญการ	บ้านคอกช้าง	สุขศึกษาและพลศึกษา
๒.	นางสาวอารีย์ สุขใส	ครูชำนาญการ	วัดหลักช้าง	วิทยาศาสตร์
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จำนวน ๓ ราย</b>				
๓.	นางประภากร นันตสุวรรณ	ครูชำนาญการ	ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา	วิทยาศาสตร์
๔.	นางสุดารัตน์ เกียรติกิ่งแก้ว	ครูชำนาญการ	ร่อนพิบูลย์เกียรติ วสุนธราภิวัฒน์	วิทยาศาสตร์ (เคมี)
๕.	นางสาวทิพย์วรรณ ไกรนรา	ครูชำนาญการ	ทุ่งใหญ่วิทยาคม	วิทยาศาสตร์

๔. อนุมัติผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๕ ราย

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	โรงเรียน	วิชาเอก
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ จำนวน ๒ ราย</b>				
๑.	นางอรอนงค์ อินุรักษ์	ครูชำนาญการ	บ้านชายคลอง	วิทยาศาสตร์
๒.	นายภาณุรักษ์ รักษาวงศ์	ครูชำนาญการ	วัดมิ่งคลาราม	วิทยาศาสตร์
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จำนวน ๓ ราย</b>				
๓.	นายวีระพันธ์ ใจแท้	ครูชำนาญการ	ทุ่งใหญ่วิทยาคม	วิทยาศาสตร์ (เคมี)
๔.	นางสาวปิยะรัตน์ นาคสุวรรณ	ครูชำนาญการ	สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช	วิทยาศาสตร์ (เคมี)
๕.	นายภูวิท อำนัณณี	ครูชำนาญการ	วังหินวิทยาคม	วิทยาศาสตร์

## เรื่องที่ ๔.๒๓

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
(ผลการประเมินด้านที่ ๓ กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ ๑ )

## คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อนุมัติ ดังนี้

๑. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จำนวน ๓ ราย

๒. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
จำนวน ๒ ราย ตั้งแต่วันที่มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ต้องผ่านการ  
พัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	โรงเรียน	วิชาเอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จำนวน ๒ ราย				
๑.	นางสุจิตรา ยกทวน	ครูชำนาญการ	มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์	นาฏศิลป์
๒.	นายสมศักดิ์ ชูขาว	ครูชำนาญการ	ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา	ภาษาอังกฤษ

๒. อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ ๒ ภายในเวลา ๓ เดือน นับจากสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาแจ้งมติให้ทราบ จำนวน ๑ ราย

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	โรงเรียน	วิชาเอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จำนวน ๑ ราย				
๑.	นายราชัย ช่วยชู	ครูชำนาญการ	ทุ่งสังพิทยาคม	สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)



## เรื่องที่ ๔.๒๔

เรื่อง ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ (ด้านที่ ๓) สำหรับชำนาญการพิเศษ สายงาน  
บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว.๑๗/๒๕๕๒

---

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้นสังกัด

---

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ เรื่อง รายงานการแก้ปัญหาการส่งนมให้กับโรงเรียน

๕.๒ เรื่อง รายงานการแก้ปัญหาในโรงเรียนเอกชน

๕.๓ เรื่อง การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.และ ออกศจ.(บริหารงาน

บุคคล)

---